
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(ร่าง) (ร่าง) 
บันทึกรายงานการประชุมสามัญ บันทึกรายงานการประชุมสามัญ 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
สมัยแรก  ครั้งที่  1  ประจาํปี  2554   สมัยแรก  ครั้งที่  1  ประจาํปี  2554   

  
  
  
  

วันอังคาร  ที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2554   วันอังคาร  ที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2554   
  
  
  
  
  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ร่างบันทึกรายงานการประชุมสามัญ  สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์   
สมัยแรก  ครั้งที่  1  ประจําปี  2554   

วันอังคาร  ที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2554  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
----------------------------------- 

รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัทิีม่าประชุม 
          

1. นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางสุภาวดี   เพ็งธงชัย รองประธานสภาฯ 
3. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธ์ุ รองประธานสภาฯ 
4. นายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล เลขานุการสภาฯ 
5. นายชํานาญ  มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1 อ.เมือง 
6. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
7. นายธัชพล  ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
8. นายวินัย   พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
9. นางจิตรา  ปาทาน ส.อบจ. เขต 1 อ.หนองไผ่ 

10. นางนิภา   เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2 อ.หนองไผ่ 
11. นางสาวจันทนา  วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มสัก 
12. นายณัฐวุฒิ  พัว้ช่วย ส.อบจ. เขต 2 อ.หล่มสัก 
13. นายเสวก  ศรลัมพ์ ส.อบจ. เขต 3 อ.หล่มสัก 
14. นางสาวจิราพร  เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5 อ.หล่มสัก 
15. นายเชี้ย  ฉัตรรัตนศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วิเชียรบุรี 
16. นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2 อ.วิเชียรบุรี 
17. นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3 อ.วิเชียรบุรี 
18. นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4 อ.วิเชียรบุรี 
19. นางกิมกี  ปลั่งศรีทรัพย ์ ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มเก่า 
20. นายประภาส  รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1 อ.บึงสามพัน 
21. นายวสันต์  ทองมีแสง ส.อบจ. เขต 2 อ.บึงสามพัน 
22. นายจําเริญ  สุวรรณี ส.อบจ. เขต 1 อ.ศรีเทพ 
23. นายทองเสี่ยน  แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2 อ.ศรีเทพ 
24. นายสมคิด  รนินาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วังโป่ง 
25. นายวิเชียร  ญาติรวี ส.อบจ. เขต 1 อ.เขาค้อ 
26. นายอบ  แสงนก ส.อบจ.เขต 1 อ.น้ําหนาว 
27. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล ส.อบจ.เขต 2 อ.ชนแดน 

 
 
 

 
/รายช่ือฝ่ายนิติ... 
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รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัฯิ ที่ไม่มาประชุม   
 

1. ว่าที่ ร.ท.สุรัช  พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 6  อ.เมือง   หมายเหตุ : ลากิจ 
2. จ.อ.ศุภวัฒน์  เมธาวัชรินทร์ ส.อบจ. เขต 3 อ.หนองไผ่  หมายเหตุ : ลากิจ 
3. นายเอกชัย  อาสมาน ส.อบจ. เขต 4 อ.หนองไผ่  หมายเหตุ : ลากิจ 

 
 
รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

1. นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายสมศักด์ิ   อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายอภิวุฒิ  พรพฤฒิพันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายพิพัฒน์ชัย  ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นายศรายุทธ  กวยทา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายเสถียร  อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นางนฤมล  วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นายชาติชัย  สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นายพงศ์พล  แสนนอก หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์ ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
11. นายชาติชัย  สาลีผล รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางปิยนันท์  เฉลิมภาค ผู้อํานวยการกองคลัง 
13. นายสํารวย  เจอะแก่นหอม รกท. ผู้อํานวยการกองช่าง 
14. นางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
15. นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
16. นางชุติมา  ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางกมลวรรณ  นามวงษ์  หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
18. นายวิชัย  ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
19. นางวิไลพร  ชะนะภักด์ิ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
20. นางกานดา  กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
21. นางศิริพร  นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางรัตนา  ศรีวรอรรถานน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
23. นางสมคิด  แก้วนิมิตร หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
24. นางนวรัตน์   แสนนอก หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
25. นายชูศักด์ิ  ทารัตน ์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
26. นายประเทือง   ทองนุ่ม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
27. นายสนั่น  ไฉนงุ้น หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 

 
 

/รายช่ือฝ่าย... 
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รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม (ต่อ) 
 

28. นายชนะ  จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
29. นางวัชรีพร  ทองเนื้อแปด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว 
30. นางสุจิตรา  เอื้อนยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 
31. นางสาวนนธิชา   เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 
32. นางอรวรรณ  งามนิล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
33. นางสิริขวัญ   บิดาทุม  เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
34. นางบุญสิตา  คํามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
35. นางนงเยาว์  กิ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ 4 
36. นายสมบูรณ์  ฤทธ์ิเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ 6   
37. นางอุทัย  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 
38. นายธนัตพร  จันทร์จอม ช่างไฟฟ้า ๒ 
39. นางสาววัชรี  อังศุเกษตร นักวิชาการประชาสัมพันธ์  ๓ 
40. นางสาวเพ็ญพรรณ    ฐีตานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว 
41. นางน้ําผึ้ง  ฟักศรี บุคลากร ๖ ว 
42. นายดนัยฤทธ์ิ  พิลา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 
43. นางสาวสมถวิล  อรรถพร พนักงานประชาสัมพันธ์ 
44. นางสาววนันญา  ศิลกลุ พนักงานคอมพิวเตอร์ 
45. นางสาวมลิวัลย์  ใจทัศน ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ 

 
รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  ทีเ่ข้ารว่มประชุม 
 

1. ร.ต.ท.ศักดาเดช  นาคทอง รอง สว.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
2. ด.ต.สง่า  กาวี ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
3. ด.ต.ชูศักด์ิ   ไชยชมภู ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
4. จ.ส.ต.สมภพ  คุ้มภัย ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
5. ด.ต.อดุล  นิลขํา ผู้สังเกตการณ์ 
6. นายประจักษ์   อินโต ผู้สังเกตการณ์ 
7. นายสุเมธ   จงศิริรักษ์  ผู้สังเกตการณ์ 
8. นางกาบแก้ว  สีหะสิงห ์ ผู้สังเกตการณ์ 
9. นายสุนทร  คงวราคม บก.หนังสือพิมพ์มติชน 

10. นายคําแหง  กลิ่นเทศ บก.หนังสือพิมพ์หลักเมือง 
11. นายกฤษณะชัย  แก้วตา หน.ข่าวหนังสือพิมพ์นิวส์โปลิศ 

 
 

/รายช่ือหัวหน้า… 
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รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ทีเ่ขา้รว่มประชุม  (ต่อ) 

 
12. นางลาวัลย์  วุฒิสินอักษรา บก.หนังสือพิมพ์อักษรนิวส์ 
13. นายพันคํา   เทศประสิทธ์ิ บก.หนังสือพิมพ์ชาติไทย 
14. นายอารีย์  สีแก้ว บก.หนังสือพิมพ์เอกรัฐ , ข่าวสด 
15. นายประวิทย์  ยอดยา บก.หนังสือพิมพ์มวลชน 
16. นายอานนท์   มุ่งลิ้ม ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทัศน์ NBT 
17. นายสุรพงษ์  วุฒิสินอักษรา ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทัศน์ ทีวี.3 เพชรบูรณ์ 
18. นายประธาน  จันละมุด บก.หนังสือพิมพ์ฐานเพชรบูรณ์ 
19. นางสาวนิศาชล  เอมพิณ ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์ เคเบิ้ลทวีี 
20. นายวสุ   กล่ําสกุล ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์ เคเบิ้ลทวีี 
21 นายสมพงษ์  ทองอินทร์ บก.หนังสือพิมพ์ประเด็นข่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
 



 - ๖ - 
  

ระเบียบวาระการประชุมสามัญ  
สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์  สมัยแรก ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  

 ร าย ง านกา รประชุ ม วิ ส ามัญ  สภาองค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นจั ง ห วั ด               
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๓  จํานวน ๔๕ หน้า ได้นําข้อมูลเผยแพร่ผ่าน
เครือข่าย Internet ภายใต้ website ช่ือ http://www.phetchabunpao.go.th 
เป็นการล่วงหน้าแล้ว  
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่อง เพื่อพิจารณา/อนุมัต ิ
๓.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔     
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดฯ, กองแผนฯ, กองการศึกษาฯ, โรงเรียน อบจ.พช.) 

๓ .๒ ญัตติ ขออนุมั ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย               
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กองคลัง) 

๓.๓ ญัตติ ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า              
หนึ่งปีงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าใช้จ่าย ในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง   เพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานผลการประเมินตนเองตามเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๕๓ 

๔.๒ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปี ๒๕๕๓ 
๔.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร         

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓  
 
 
 

/๔.๔ รายงาน.... 
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    ๔.๔ รายงานคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔.๔.๑  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๔.๒  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๔.๔.๓  คณะกรรมการการท่องเที่ยว และกีฬา 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามญัประจําป ี
    ๕.๑ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยทีส่อง ประจําปี ๒๕๕๔
    ๕.๒ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๕ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่อง    อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงาน... 
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บันทึกรายงานการประชมุสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์  

สมัยแรก  ครั้งที่  1  ประจําปี  2554   
วันอังคาร  ที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2554  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์
 

----------------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
   
 

เลขานกุารสภาฯ 
(นายชัยวัฒน์  แก้วพกิลุ) 

           มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้ลงชื ่อ  
ครบองค์ประชุมแล้ว ต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญ ท่านวรโชติ  
สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ และขอเรียนเชิญ
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ทั้งสองท่านขึ้นทําหน้าที่ช่วยเหลือประธานในที่ประชุมด้วยครับ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนด
สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
สมัยแรก ประจําปี 2554 ด้วยมติที่ประชุมในคราวประชุมสามัญ 
สภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด เ พช รบู รณ์  สมั ย ที่ ส อ ง  
ครั้งที่1/2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553  ได้กําหนดวันเริ่ม  
สมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัย
แรกประจําปี พ .ศ . 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  
ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2554 มีกําหนด 45 วัน อาศัยอํานาจ  
ตามความในมาตราที่  22  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 จึงประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ประจําปี 
2554 ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป มีกําหนด  
45 วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  
26 เ ดือน  สิ งหาคม  2553 ลง ช่ือ  นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และต่อจากนี้ไป 
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานในทีป่ระชุม 
(นายวรโชติ   สุคนธ์ขจร) 
ประธานสภา อบจ.พช. 

            เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ท่ านรองนายกฯ  ท่ านสมาชิ กสภาฯ  ผู้ ท ร ง เกี ยร ติทุ กท่ าน  
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านที่ปรึกษาฯ พี่น้องสื่อมวลชนที่รัก  
และเคารพ ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีการประชุม 
นะครับ เพื่อพิจารณาร่วมกับสมาชิก ซึ่งฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ
หลายญัตติ เพื่อนําไปใช้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อไป ขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดประชุมสามัญ  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ประจําปี  
พ.ศ. 2554 ณ บัดนี้  ก่อนวาระการประชุมวันนี้จะมีการแสดง  
ความยินดีกับหลายท่านด้วยกันนะครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

   
เลขานกุารสภาฯ            ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ  โอกาสน้ีผมขอใช้ เวลา  

ในที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อท่าน ดร .อัครเดช ทองใจสด  
ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา  

รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ นะครับ ขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้านหน้า
ครับ ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงความยินดีกับท่านชาติชัย สาลีผล ที่
ได้รับการแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 
8 นะครับ  ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ท่าน ดร.อัครเดช  ทองใจสด ท่านวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านนฤมล วรกมล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ขอเรียนเชิญครับ 
และอันดับต่อไป ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านเสถียร อภิญญาภิญโญ ครับ ขอ
เรียนเชิญท่านนายกฯ และท่านประธานสภาฯ ได้มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีด้วยครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แสดง
ความยินดีกับท่าน ดร.อัครเดช  ทองใจสด ที่ได้รับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิทั้งสองสถาบัน  และท่านชาติชัย  
สาลีผล ที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร
ส่ วนจั งห วั ด เพชรบู รณ์ นะครั บ  ต่ อจากนี้ ไ ปขอ เ รี ยน เชิญ  
ท่านประธานสภาฯ  ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
การประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
 

/ประธาน... 
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ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ เราได้แสดงความยินดี

กับท่าน  ดร .นายกอัครเดช   ทองใจสด  ขอแสดงความยินดี  
กับท่านด้วยนะครับ 2 ใบเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และขอแสดงความยินดี  
กับท่านชาติชัย  สาลีผล ที่ท่านได้เป็นรองปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกฯ ท่านใหม่  
ท่านเสถียร  อภิญญาภิญโญ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเสถียร  
แนะนําตัวในที่ประชุมครับ เชิญครับ 

   
ทีป่รกึษานายก อบจ.เพชรบรูณ ์
(นายเสถียร อภญิญาภญิโญ) 

          กราบเรียนท่าน ดร.นายกอัครเดช  ทองใจสด ท่านสมาชิก
สภาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งท่านประธานสภาฯ สื่อมวลชน 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผมช่ือเสถียร  อภิญญาภิญโญ  
อดีตเป็นนายกเทศมนตรีตําบลสว่างวัฒนา อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 2 สมัย และท่านอัครเดช ทองใจสด เชิญชวนมาร่วม  
ทํากิจกรรมท้องถิ่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับท่านนายกฯ 
ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอฝากทํางานร่วมอุดมการณ ์ 
กับพวกท่านด้วยนะครับ  ผมอยู่ศรี เทพครับทํา กิจการธุรกิจ  
เคมีเกษตร ปุ๋ย รับซื้อพืชไร่ ขอบคุณมากครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่านเสถียร  อภิญญาภิญโญ เป็นอย่างยิ่ง ขอเข้าสู่

ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่อง การแต่งต้ังที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ตามคําสั่ งที่  52/2554 เพื่อให้การบริหารงาน  
ของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องที่  อาศัยตามอํานาจในมาตรา 15/3 
ว ร ร ค  2  แ ล ะ ม า ต ร า  1 5 / 5  ( 3 )  แ ล ะ ม า ต ร า  4 4 / 3  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ . 2540  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 จึงแต่งต้ังนายเสถียร  
อภิญญาภิญโญ  เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2554  ลงชื่อนายอัครเดช  ทองใจสด 
ท่านได้แนะนําตัวเองแล้วนะครับ   

   
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานในที่ประชุม            ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน  

การประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมวิสามัญสภาคร้ังที่  
4/2553 ตามเอกสารที่ แจกให้สมาชิกฯ  นะครับ  ทบทวน  
นะครับว่ามีแก้ไขตรงไหนหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขก็บอกได้นะครับ  
ไม่มีนะครับ ผมขออนุญาตขอมติสภาฯ ครับ ผู้ใดเห็นด้วยกับการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วการประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 
4/2553 ยกมือด้วยครับ ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน 

   
มติที่ประชุม  รับรอง 
   
ประธานในที่ประชุม            ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 3.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๔ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญ  
ฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภาฯ ครับ  จากน้ันจะถามข้อสงสัย  
และเปิดให้อภิปราย และจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
หลังจากนั้นจะประกาศผลใช้ต่อไป เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ  
ต่อสภาฯ ครับ 

   
ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นางนฤมล  วรกมล) 

           กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางนฤมล  วรกมล  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ให้แถลง ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมั ติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากมีครุภัณฑ์บางรายการชํารุด ต้องจัดหา 
มาทดแทนและบางรายการต้องจัดหาเพิ่ ม เ ติม  เพื่ อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์รวมทั้งโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ สามารถดําเนินการได้ จึงขอโอน  
เ งินงบประมาณตามข้อ บัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ไปต้ังจ่าย 

/// 
/222//เป็นรายการ... 
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  เป็นรายการใหม่ในส่วนราชการต่าง ๆ จํานวน 13,742,120 บาท  

ดังนี้ 
1. สํานักปลัดฯ จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 214,400 บาท  
แยกเป็น  
     1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 
154,400 บาท ประกอบด้วย  
     1) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสําหรับผู้บริหาร ใช้ปฏิบัติงานห้องนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท  
     2) ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท  
3) ค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับผู้บริหาร ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 
9,900 บาท           
     4) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสําหรับผู้บริหาร ใช้ปฏิบัติงานห้องรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน  
8,500 บาท           
     5) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน  
2 ตู้ เป็นเงิน 7,600 บาท  
     6) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบขนาด 4  ฟุต  จํานวน  
2 ตู้ เป็นเงิน 7,400 บาท  
     7) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน  
2 เครื่อง เป็นเงิน 71,000บาท   
     1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 
60,000 บาท ประกอบด้วย  
     1) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประจําหอประชุมอําเภอ
เขาค้อ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท  
     2) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประจําหอประชุมอําเภอ
น้ําหนาว จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท   
2. กองแผนและงบประมาณ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ  
4,200 บาท   
     2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ ได้แก่  
     1) ค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
จํานวน 1 จอ เป็นเงิน 4,200 บาท  
3. กองการศึกษาฯ จํานวน  23 รายการ งบประมาณ 13,057,930 
บาท แยกเป็น  
     3.1 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 
9,999,000 บาท             

 
/1) เงินอุดหนุน... 
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       1) เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา
ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 101 แห่ง เป็นเงิน 
9,999,000 บาท   
     3.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3,058,930 
บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
     3.2.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ จํานวน 20 รายการ งบประมาณ 
674,930 บาท แยกเป็น  
     1) ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 
213,400 บาท ประกอบด้วย  
     1. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 
บาท  
     2. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน  
2 หลัง เป็นเงิน 9,000 บาท  
     3. ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 5 ตัว เป็นเงิน  26,500 บาท  
     4. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 5 ตัว 
เป็นเงิน 11,950 บาท  
     5. ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ แบบ 18 ประตู จํานวน 3 ตู้ เป็นเงิน 
22,500 บาท  
     6. ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดฝ้าเพดานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้วจํานวน 8 ตัว  เป็นเงิน  17,600 บาท  
     7. ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 12 ตัว เป็นเงิน 
33,600 บาท  
     8. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ เอนกประสงค์ จํานวน 26 ตัว เป็นเงิน 
23,400 บาท  
     9. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม จํานวน 15 ตัว เป็นเงิน 38,850 บาท  
     2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 
52,000 บาท ประกอบด้วย          
     1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Laser Printer สี จํานวน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท  
     2. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 4 เครื่อง  
เป็นเงิน 24,000 บาท  
     3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ  ได้แก่  
     1. ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 
15,000 บาท  

 
/4) ครุภัณฑ…์ 
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       4) ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 1 รายการ ได้แก่  

     1.ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 
บาท  
     5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จํ านวน  2 รายการ 
งบประมาณ 175,000 บาท ประกอบด้วย  
     1. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี พร้อมขาแขวนผนัง ชนิด LCD TV ขนาด
จอภาพ 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  25,000 บาท  
     2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี พร้อมขาแขวนผนัง ชนิด LED TV ขนาด
จอภาพ 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท   
     6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 
214,030 บาท ประกอบด้วย   
     1. ค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณโทรทัศน์ จํานวน 2 จาน เป็นเงิน 
5,780 บาท               
     2. ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 15 เครื่อง เป็นเงิน  
75,000 บาท  
     3. ค่าจัดซื้อเมกกะโฟน จํานวน 5,400 บาท แยกเป็น กําลังขับ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน 3,600 บาท 
กําลังขับขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน 1,800 
บาท  
     4. ค่าจัดซื้อไมโครโฟนแบบพกพา (Pocket Phone) จํานวน  
15 เครื่อง เป็นเงิน 77,850 บาท                 
    5. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน  
50,000 บาท  
     3.2.2 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 
งบประมาณ 2,384,000 บาท  ประกอบด้วย 
     1. ค่าจัดทําป้ายไฟ LED ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน  
856,000 บาท  
     2. ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน 1,528,000 บาท  
4.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ จํานวน  
9 รายการ งบประมาณ  465,590 บาท   
     4.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ  
207,300 บาท  ประกอบด้วย  
      1) ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน  จํานวน 60 ชุด เป็นเงิน 
117,000 บาท  

 
/2) ค่าจดัซื้อ... 
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        2) ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ตัว เป็นเงิน 

12,000 บาท 
      3) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ตัว  เป็นเงิน 7,500 
บาท  
      4) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
จํานวน 4 หลัง เป็นเงิน 18,000 บาท  
      5) ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดฝ้าเพดาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จํานวน 24 ตัว  เป็นเงิน  52,800 บาท  
     4.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 
240,000 บาท ประกอบด้วย  
     1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Desktop จํานวน 5 ชุด  
เป็นเงิน 184,000 บาท  
     2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Laser Printer ขาวดํา จํานวน  
2 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท  
     3) ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 5 เครื่อง  
เป็นเงิน 30,000 บาท  
     4.3 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 1 รายการ  ได้แก่  
     1) ค่าจัดซื้อกระดาน Green Board พร้อมอุปกรณ์ จํานวน  
2 ชุด เป็นเงิน 18,290 บาท  
สรุปขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งสิ้น 13,742,120 บาท โดย
โอนลดจากจากส่วนราชการต่าง ๆ  จํานวน  13,742,120 บาท 
ดังนี้  
1. สํานักปลัดฯ จํานวน 1,214,400 บาท  
     1)หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา จํานวน 1,131,000 บาท  
แยกเป็น  
     1.ประเภทเงินเดือนข้าราชการ  จํานวน 1,000,000 บาท  
     2.ประเภทเงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษา จํานวน 131,000 
บาท  
     2)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ จํานวน 83,400 บาท   
2. กองแผนและงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
ประเภทเงินเดือน ข้าราชการ จํานวน 4,200 บาท   

 
 
 

/3.กองช่าง... 
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 3. กองช่าง จํานวน 10,499,000 บาท  
      1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายเพื่อ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบํารุงซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน 500,000 บาท 
      2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง   จาํนวน  9,999,000  บาท  
4. กองการศึกษาฯ  จํานวน 1,558,930 บาท  
     1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ จํานวน 256,000 บาท  
      2) หมวดค่าตอบ แทนใช้สอยและวัสดุจํานวน 1,302,930 บาท 
 แยกเป็น                    
     1.ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกีฬาในระดับภาค จังหวัด ท้องถิ่น และกีฬาภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 702,930บาท  
     2. ประเภทวัสดุกีฬา จํานวน  600,000  บาท  
5.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการสอนเสริมนักเรียน 
จํานวน  465,590 บาท  
สรุป งบประมาณที่โอนลดทั้งสิ้น 13,742,120 บาท รายละเอียด
ต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ระเบียบปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่านปลัดฯ  ที่ ไ ด้แถลงญัตติต่อสภาฯ แห่งนี้  

ได้รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้นะครับ......ถ้าไม่มี  
ข้อสงสัยผมขอที่ประชุมลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับ  
ผมขออนุญาตขอมตินะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอน
เงินงบประมาณ รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2554  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ ยกมือครับ...          

 
  

/เป็นเอกฉันท์.... 
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  เป็นเอกฉันท์นะครับ ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ครับ ผมขออนุญาต

ประกาศว่าสภาฯ แห่งนี้เห็นชอบที่จะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายใหม่ ครับ 

   
มติที่ประชุม   อนุมัติ 
   
ประธานในทีป่ระชุม 
 

           ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 เรื่อง ญัตติ  
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ .   ๒๕๕๔  ขั้ นตอนเหมือนเดิมนะครับ  คือ  
ให้ฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย  
ก็สอบถามเพื่อจะได้ขอมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติและประกาศผล  
ใช้ต่อไปนะครับ  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

   
ปลดั อบจ.เพชรบูรณ ์             ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน
ในการจัดทําคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จึงเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว จํานวน  
1 โครงการ  กองคลังขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้  163,000 บาท เพื่อจ่าย  
เป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC Desktop พร้อมติดต้ัง จํานวน  
5 เครื่อง เครื่องละ 32,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารแนบท้าย โดยมีข้อความเดิมตอนหนึ่งระบุว่า “มีจอภาพ
แบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel,  
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย” เนื่องจากรายการดังกล่าว มีความ 
คลาดเคลื่อนในการจัดทําคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย กล่าวคือ  

 
/รายการ... 
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  รายการงบประมาณที่แสดงเป็นราคาที่มิได้รวมจอภาพคอมพิวเตอร ์ 

จึงขอแก้ไขให้ตรงกับข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ และเป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ของส่วนราชการผู้ใช้ครุภัณฑ์  โดยตัดข้อความ  
ที่ระบุว่ามีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel,มีContrast Ratioไม่น้อยกว่า 600:1  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ออก นอกนั้น  
คงเดิมและงบประมาณคงเดิมซึ่ ง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 
การโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่านปลัดฯ นะครับ สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัย

ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภาหรือไม่ครับ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554 ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่
อนุมัติเพื่อประกาศผลต่อไป ขออนุญาตขอมติที่นะครับ เรียนเชิญ
ท่าน สจ.อภิรดี ครับ 

   
นางสาวอภิรด ีพรพฤฒพินัธุ ์
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์ 
เขต 2 อําเภอเมือง 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นะคะ ดิฉันมีข้อสังเกตว่าในรายละเอียดที่แนบท้ายวาระที่ 3.1  
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ตาม Spec 
(สเปค) ที่ลงไว้จะเป็น Spec เดียวกับหมวด 3.2 แต่ราคาของเครื่อง  
ไม่เท่ากันกับที่จัดซื้อจัดต้ังไว้ ขอบคุณค่ะ 

   
ประธานในทีป่ระชุม            เรียนเชิญท่านปลัดฯ ครับ  
   
ปลดั อบจ.เพชรบูรณ ์            ขออนุญาตชี้แจง หน้า 11 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดละ 

36,800  บาท และมีจอภาพ LCD ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel  แต่ตามข้อบัญญัติของระเบียบวาระที่ 3.2   

 
 

/เราขออนุญาต... 
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  เราขออนุญาตตัดจอภาพออกค่ะ คือ พิมพ์เกินมา ตามระเบียบวาระ

ที่ 3.2 ขออนุญาตตัดคําว่าจอภาพแบบ LCD ออก ราคา 32,600 
บาท ไม่มีจอภาพ LCD ค่ะ แต่ในระเบียบวาระที่ 3.1 มีจอภาพ 
LCD ซึ่งเพิ่มเงิน 4,000 บาท ค่ะ 

   
ประธานในทีป่ระชุม            ท่านปลัดฯ ได้ช้ีแจงครับว่าข้อ 3.2 ไม่มีจอภาพ แต่ข้อ 3.1  

มีจอภาพนะครับ เข้าใจตรงกันนะครับ  ขอบคุณท่าน สจ.อภิรดี ครับ 
ท่านอื่นมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติของสภาฯ  
แห่งนี้นะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ยกมือครับ ขอบคุณครับ เป็นเอกฉันท์นะครับ  ผมขอประกาศว่า  
ที่ประชุมแห่งนี้ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ าย  ตามข้อ บัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด  เ รื่ อ ง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่  
ฝ่ายบริหารเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ครับ  

   
มติที่ประชุม   อนุมัติ 
   
ประธานในทีป่ระชุม 
 

            ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 ญัตติ  
ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า  1  ปี 
งบประมาณ  ตาม ข้อบัญญั ติ อ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งห วั ด  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2554  
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์
ส่วนกลางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ขั้นตอนเหมือนกับ 2 ข้อ  
ที่ผ่านมานะครับ คือ ให้ฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภาฯ และ  
ให้สมาชิกสภาฯ  ที่สงสัยช่วยสอบถาม  เพื่อจะได้ขอมติอนุมัติหรือ  
ไม่อนุมัติและประกาศผลใช้ต่อไปนะครับ  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

   
ปลดั อบจ.เพชรบูรณ ์
(นางนฤมล   วรกมล) 

          ระเบียบวาระที่  3.3  เรื่อง  ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
เกินกว่า 1 ปีงบประมาณ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
งบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี งบประมาณ   พ .ศ .  2554  
สํานักปลัดฯ  ได้ต้ังงบประมาณหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย  
เพื่อได้มาซึ่งบริการ  หน้า  3  ข้อ  1.5  รายการค่าใช้จ่ายในการ 
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วยรถยนต์โดยสาร 12  ที่นั่ง (ดีเซล) 
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า  2,400 ซีซี  จํานวน  1  คัน 

 

 
/ สําหรับ... 
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  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) อัตราค่าเช่า  27,500  บาทต่อคัน 
ต่อเดือน  รวมค่าเช่าเป็นเงิน  330,000 บาท ต่อปี ทําสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา 5 ปี  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่  นร  0504 / ว 84 ลงวันที่ 23 เมษายน  2551  เรื่อง  
ขอปรับปรุ งม ติคณะรั ฐมนตรี  เ รื่ อ ง  การ เช่ า รถยนต์มา ใช้  
ในราชการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้วย วิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ  38  ภายใต้ข้อบังคับข้อ  9  ข้อ  17  ข้อ  21  และข้อ  34  
การก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจ่ายเกินกว่า  1  ปีงบประมาณ  
ให้กระทําได้โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะ     

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่านปลัด ฯ  ครับที่ได้แถลงญัตติขอความเห็นชอบ

ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเช่ารถยนต์ส่วนกลางสําหรับการปฏิบัติงาน  
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสมาชิกท่านใด
สงสัย  เชิญท่านเกรียงศักด์ิครับ   

   
นายเกรียงศกัดิ์ พชิติกวิน
สมาชกิสภา อบจ.พช. 
เขต 3 อ.วิเชยีรบุรี  
 

            กราบ เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ  ที่ เ ค ารพ  กระผม  
นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  อําเภอวิเชียรบุรี  กระผมได้ดูญัตติที่ขออนุมัติสภา  
เพื่อก่อหนี้ผูกพันใช้รถเช่าแล้ว และเรื่องของโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม
ที่ขอเพิ่มงบประมาณโอนไปตั้งจ่ายซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน
เงินประมาณ 400,000 บาท ตามที่ ไ ด้ เห็นชอบไปแล้วนั้น  
แต่สํ าหรับหนั งสือ เรียนที่ ใช้ เ รี ยนในห้อง เรี ยน  EP (English 
Program) ยังไม่มีงบประมาณ ดังนั้น  โรงเรียนวังชมภูวิทยาคมตาม
นโยบายของนายกฯ อยากให้มีการเปิดโรงเรียน EP ในปี พ.ศ. 
2554 อีกประมาณ 2 เดือนนั้น ปรากฏว่าเรายังไม่ให้หนังสือเลย 
และทางโรงเรียนยังกังวลว่าการส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหลายมาให้
เรา  ผมดูแล้วว่าการเช่ารถนั้น ถ้าได้มาก็ดีเพราะอนุมัติไปแล้วใน
ข้อบัญญัติ  แต่ตอนนี้ฝ่ายบริหารมาขอก่อหนี้ผูกพันเท่านั้นนะครับ 
ผมเองอยากให้ทุกท่านพิจารณาว่า ถ้าจะจัดซื้อหนังสือเรียนให้
ห้องเรียน EP ที่กําลังจะเปิดนั้น  เรื่องไหนจะจําเป็นมากกว่ากัน 
ถ้ารถจําเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันก็ต้องเช่าต้ังแต่เดือนตุลาคม หรือเดือน
พฤศจิกายน  ซึ่งงบประมาณก็ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินการ
แสดงว่าไม่มีความจําเป็นมากนักและรถของเราก็มีอยู่จํานวน  2 – 3 คัน  

 
 

/ถ้าจะใช้… 
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  ถ้าจะใช้ก็ เอาไปใช้ก่อนได้นะครับ อยากจะขอให้ท่านนายกฯ  
ถอนญัตติออกไปแล้วโอนงบประมาณไปซื้อหนังสือ เพราะหนังสือ
นั้นมีความจําเป็นมากสําหรับห้องเรียน EP ที่กําลังจะเปิดซึ่งถ้าหาก  
มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น จะทําให้เสียช่ือเสียงของเราได้  ผมจึงเห็นว่าเรา
ควรโอนงบประมาณจํานวนดังกล่าวไปซื้อหนังสือก่อน  แล้วอีก
ประมาณ 5 เดือน จะถึงงบประมาณประจําปี พ.ศ. 255๕ แล้วให้
ต้ังงบประมาณให้โรงเรียนใหม่  ระหว่างที่รองบประมาณให้โรงเรียน 
เอารถขององค์การฯ  ไปใช้ก่อนนะครับ  หรือถ้าหากฝ่ายบริหารจะมี
วิ ธี บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ง บป ร ะ ม าณอย่ า ง ไ ร ที่ จ ะ ใ ห ้ 
การสนับสนุนหนังสือเรียนให้ทันการเปิดภาคเรียน  ผมจึงคิดว่า  
เห็นควรถอนญัตติเพื่อนํางบประมาณไปจัดซื้อหนังสือสําหรับ
ห้องเรียน EP ที่ใช้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนครับ  
แล้วปีต่อไปก็ต้ังงบประมาณสําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3  
ผมจึงเรียนผ่านท่านประธานสภาถึงท่านนายกฯ  เห็นควรถอน  
ญัตติครับ  ขอบคุณครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่านเกรียงศักด์ิ  เชิญท่านนายกฯ  ครับ   
   
นายก อบจ.เพชรบรูณ ์
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

            กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่ านครั บ  ขอบคุณท่ านสมา ชิก เกรี ย งศั ก ด์ิ   พิ ชิ ตก วิน  
เขตอําเภอวิเชียรบุรีนะครับ  ที่ให้คําช้ีแนะผมจะพยายามจัดการ
บริหารงบประมาณให้ครบทุกฝ่ายนะครับ ขอกราบเรียนท่านสมาชิก
เกี่ยวกับเรื่องการเช่ารถนั้นจะใช้เงินประมาณ  330,000  บาท  
นะครับ และตอนนี้ทางโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียน EP ในเดือน
พฤษภาคมนั้น ต้องซื้อหนังสือสําหรับนักเรียน  3  ปีในส่วนของ
ห้องเรียน EP จํานวนเงิน  900,000  บาท  โดยใช้สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ในปีนี้เราจะเปิดระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  เป็นปีแรก ซึ่งต้ังงบประมาณไว้จํานวน  300,000  บาท  
เพียงพอสําหรับนักเรียน 2 ห้อง นะครับ แต่เราปรับเปลี่ยน  
เหลือเพียง 1 ห้อง  เนื่องจากจํานวนเด็กที่มาสมัครเมื่อพิจารณา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้ว เด็กบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะเรียนนะครับ 
เนื่องจากตามหลักเกณฑ์แล้วเราคัดเกรดค่อนข้างสูง แล้วในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ก็สูงเราจึงปรับเปลี่ยนนโยบายให้เปิดห้องเรียน EP
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1 ห้อง  อีกห้องเป็นห้องเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปกติแล้วสลับเรียน ดังนั้น งบประมาณสําหรับ  

 
 
 
 

/ซื้อหนังสือ... 
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  ซื้อหนังสือเรียนให้เด็ก EP  ใช้ประมาณ  160,000  บาท นะครับ  
ผมขอเรียนท่านสมาชิกว่าเรามีงบประมาณค่าเช่ารถ จํานวน 
330,000 บาท ผ่านมาประมาณ 6  เดือน ยังไม่ได้ดําเนินการ  
เช่ารถเลย จํานวนเงินก็จะเหลือครึ่งเดียวสําหรับปีนี้  ผมก็จะบริหาร
งบประมาณโดยการโอนเงินไปซื้อหนังสือให้กับโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในส่วนของห้องเรียนสองภาษาคือห้องเรียน EP  
เพื่อให้ทุกอย่างดําเนินการไปได้ตามปกติ  และตอนนี้นโยบาย
ทางการศึกษานั้นขับเคลื่อนมาอย่างรวดเร็ว  บางครั้งผมอาจไม่มี
ความรอบรู้เกี่ยวกับการศึกษาการบริหารการจัดการทั้งหมด  ดังนั้น 
การจัดสรรงบประมาณอาจมีขาดเหลือไปบ้าง  เช่น  การสร้างตึก
ห้องเรียน EP นั้นได้ดําเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว  เหลือการ
ปรับห้องเรียนการจัดอุปกรณ์การเรียน  โต๊ะ  เก้าอ้ี  หนังสือเรียนนั้น  
ผมได้ใช้งบประมาณโอนมาจากส่วนที่เหลือ เพื่อนํามาขับเคลื่อน  
ห้องเรียน EP  ให้เกิดความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะครับ  ส่วนเรื่องรถเช่า
หากต้องเช่าจริง ๆ  ผมต้องจัดสรรมาให้ได้ก่อน เดือนพฤษภาคม 
ตามที่ ท่ านสมา ชิก ไ ด้นํ า เ รื่ อ งนี้ ม า พูด ในที่ ประชุ ม  ผม ต้อง
ขอขอบพระคุณมากนะครับ  เนื่องจากตอนนั่งอ่านรายละเอียด 
ผมคิดแล้วว่าขณะนี้เราดําเนินงานมาได้ครึ่งปีแล้ว  ถ้าเราเช่ารถใน
เดือนหน้างบประมาณก็จะเหลือครึ่งเดียว  เพื่อโอนไปซื้อหนังสือก็ทํา
ให้การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีความพร้อมทุกประการ
นะครับ   ในส่วนของครูผู้ สอนเราได้ ดํา เนินการไว้   2 ห้อง  
ต้ังค่าจ้างครูไว้จํานวน  3 คน  แต่เราต้องการใช้ครูเพียง 2 คน  
ทําให้มีงบประมาณเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับ  หากมีความจําเป็น  
ที่จะต้องพัฒนาในปีนี้นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ ในเรื่องเกี่ยวกับ
ข้อบัญญั ติ   หากมีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงก็ ต้องนํามาแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงในสภาฯ  ผมต้องขอความกรุณาจากท่านสมาชิก  
ทุกท่านให้ความกรุณาเห็นชอบ  หากมีข้อสงสัยก็สอบถามผมได้  
นะครับ  แล้วเราก็จะมาศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ขอความกรุณา  
ท่านสมาชิกพิจารณาอนุมัติในการก่อหนี้ผูกพันในครั้งนี้ด้วยครับ  
ขอบคุณมากครับ 

   
ประธานสภาฯ            ขอบคุณท่านนายกฯ นะครับที่ได้ช้ีแจงให้สมาชิกทุกท่าน

รับทราบ  ขอให้สมาชิกอนุมัติเรื่องก่อหนี้ผูกพันและใช้วิธีบริหารของ
ฝ่ายบริหาร เพื่อจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามที่  
ท่านสมาชิกได้ต้ังข้อสังเกตไว้ สําหรับโรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์  
นะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามได้นะครับ   

 
/ถ้าไม่มี... 
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  ถ้าไม่มีผมขอมติ ที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ

เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ  ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู
วิทยาคม) ยกมือด้วยครับ.....ขอบคุณครับ เป็นเอกฉันท์ ผมขอ
อนุญาตประกาศว่าสมาชิกสภาแห่งนี ้เห็นชอบให้ก่อหนี ้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ  ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาแห่งนี้   

   
มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 
   
ประธานในทีป่ระชุม            ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ ข้อ 

4.1  รายงานผลการประเมินตนเองเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เชิญฝ่ายบริหารรายงานผลต่อสภาฯ ครับ 
ไม่มีการลงมตินะครับเป็นการแจ้งให้สภาฯ  แห่งนี้ได้รับทราบ  
เชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

   
รองปลดั อบจ.เพชรบูรณ ์
(นายชาติชัย  สาลีผล) 
 

          เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ได้มอบหมายให้ผมนายชาติชัย  สาลีผล รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ได้รายงานต่อสภาฯ แห่งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้แต่งต้ังคณะทํางานการประเมินตนเองตามเป้าหมาย
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งคณะทํางานฯดังกล่าว ได้ดําเนินการประเมินตนเอง  
โดยใช้คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินการ
จัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เสร็จสิ้นแล้ว 
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวม
ข้อมูลฯ ดังกล่าว จึงกําหนดให้รายงานผลการประเมินตนเองให้ที่ประชุม
สภาฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้  

 
/1. แต่งต้ัง… 
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       1. แต่งต้ังคณะทํางานการประเมินตนเองฯ ตามภารกิจใน  

แต่ละด้านตามความเหมาะสม  
     2. คณะทํางานการประเมินตนเองทําการประเมินตนเองตาม
แบบประเมินสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) กําหนด จํานวน 3 แบบ คือ      
     2.1. แบบ อบจ.1 : ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  
     2.2. แบบ อบจ.2 : ข้อมูลเพื่อประเมินการจัดบริการสาธารณะ
โดยตนเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     2.3. แบบ อบจ.3 : ความพึงพอใจการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     3. เสนอผลการประเมินตนเองให้คณะผู้บริหาร อบจ. รับรอง   
     4. ส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.)  
     5. รายงานผลการประเมินตนเองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทราบ  
     6.ประกาศผลการประเมินตนเองฯให้ประชาชนรับทราบ 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2553  
     แบบ อบจ.1 : ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  
     แบบ อบจ.2 : ข้อมูลเพื่อประเมินการจัดบริการสาธารณโดย
ตนเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์              
     แบบ อบจ.3 : ความพึงพอใจการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     ในการสํารวจความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กําหนดให้สํารวจความพึงพอใจ 6 ด้าน 
โดยใช้แบบสอบถาม ด้านละ 50 ชุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้   
     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ระหว่างร้อยละ 
80.00 – 60.00            
     2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความพึงพอใจอยู่ระหว่างร้อยละ 
96.00 – 70.00   
     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีความพึงพอใจอยู่ระหว่างร้อยละ 70.00 – 60.00  
     4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ระหว่างร้อยละ 54.00 – 50.00  

   
/5. ด้าน... 
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       5. ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่ระหว่างร้อยละ 90.00 – 70.00   
     6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.00 สําหรับรายละเอียดได้แจกจ่าย
ให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   
ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ เป็นการประเมินผลของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่จัดบริการทางสาธารณะ
ให้กับพ่ีน้องประชาชน และประเมินผลออกมาว่าประชาชนพอใจ
มากน้อยขนาดไหน ซึ่งผลการประเมินได้ออกมาตามเอกสารที่แจก
ให้กับท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบ นะครับ 

   
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   
ประธานในทีป่ระชุม             ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 รายงานแสดง 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปี ๒๕๕๓ ครับ เชิญฝ่ายบริหาร
ครับ 

   
นายก อบจ.เพชรบรูณ์  
 

           เรี ยนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด  
ในระเบียบวาระข้อ 4.2 เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจําปี ๒๕๕๓ ตามท่ีกระผม นายอัครเดช  ทองใจสด 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แถลงนโยบายไว ้ 
ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 นั้น  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยมาตรา 287 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 35/4  
แห่งพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ . 2540  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546  ให้รายงานแสดง ผลงาน  
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาฯ เป็นประจําทุกปี  
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสรุปดังนี้                
     1. นโยบายเร่งด่วน  
     1.1. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้
การสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่รับการ
ถ่ายโอน  และโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา อาทิ เช่น  

 
/โครงการ... 
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  โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science 

Center) โครงการจัดทําศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ 
(E-Classroom) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยระบบ ECC 
(E-Learning Class Connect)               
      1.2. โครงการก่อสร้างสํานักงาน อบจ.สาขา จํานวน 3 แห่ง คือ  
สาขาหล่มเก่า สาขาวิเชียรบุรี สาขาชนแดน  เพื่อใช้เป็นศูนย์ในการ
ประสานการพัฒนาสําหรับพ้ืนที่ห่างไกล จัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ
สําหรับบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ในส่วนที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
คือ อาคารโรงเก็บเครื่องจักรกล และอาคารสํานักงาน โดยมีเครื่องจักร  
1 ชุด ประกอบด้วย  รถเกรดเดอร์ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน,  
รถขุด 1 คัน, รถบรรทุกน้ํา 10 ล้อ 1 คัน,  และรถบรรทุกเทท้าย  
10 ล้อ 1 คัน  
     1.3. โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่
เ ย า ว ช น  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป  
และลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างเมืองกับชนบท ตลอดจน  
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกทางหน่ึงด้วย 
ขณะนี้ ดํ า เนินการแล้ว เสร็จ  และเปิดให้นัก เรียน  นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชม โดยเปิดทําการระหว่าง  
วันอั งคารถึ ง วันอาทิต ย์หยุด วันจันทร์  โดยมีผู้ เ ข้ าชม ต้ังแ ต่  
เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร เ มื่ อ เ ดื อนพฤศจิ ก ายน  2553  ถึ ง วั นที่  8  
มีนาคม 2554 มีผู้เข้าชมจํานวนทั้งสิ้น 17,200 คน แยกเป็น
นักเรียน 12,857 คน  ครู 1,132 คน และประชาชนทั่วไป 
3,211 คน   
     2. นโยบายการพัฒนาต่อเนื่อง  
     2.1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชน ในหลายพื้นที่ 
เช่น การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม  การพัฒนาแหล่ง
น้ํา เช่น ขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ํา ก่อสร้างคันดินกั้นน้ําขุดเจาะบ่อบาดาล 
ฯลฯ   
      2.2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ดําเนินการ ดังนี้ สนับสนุนวัสดุ
ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด และโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการเตรียม
ความพร้อม ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการทํานุบํารุง  

 
/ศาสนา... 
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  ศาสนาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ สนับสนุนด้าน

การกีฬาทั้งในส่วนของกีฬาสําหรับเยาวชน ประชาชน มวลชน กีฬา
ท้องถิ่น กีฬาแห่งชาติ การฟ้ืนฟูป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค การ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและผู้ด้อยโอกาส  
     2.3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้ดําเนินการ ดังนี ้ 
สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินการในด้านพัฒนาเสริมทักษะและ
ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้นํา
ท้องถิ่น ผู้นําองค์กร ชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว อาทิ  โครงการรักกันที่ภูทับเบิกฯ การจัดทําเอกสาร
เผยแพร่  
     2.4. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ดําเนินการ ดังนี้ อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ ์ 
(วังชมภูวิทยาคม)   
     2.5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ได้ดําเนินการ 
ดังนี้  โครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของ  
ทุกภาคส่วน ผลการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว ได้รับการ
สนับสนุนและได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติตามกระบวนการของ
กฎหมายทั้งในส่วนของการสนับสนุนการตราข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ และด้านการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น ผมใคร่
ขอขอบพระคุณท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนให้การดําเนินงานที่ผ่านมา
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ
สนับสนุน และได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้ตลอดไป  สําหรับ
ข้อมูลต่างๆ ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปี 
พ.ศ. 2553 ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ 

 
/ประธานใน… 
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ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่านนายกฯ ครับที่ได้รายงานให้กับสภาฯ รับทราบ

เกี่ยวกับนโยบายและผลงานต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการให้กับพ่ีน้องของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ 
ขอบคุณครับ  

   
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   
ประธานในทีป่ระชุม            ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 

ข้อ 4.3 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี พ .ศ .๒๕๕๓  
เชิญฝ่ายบริหารครับ 

   
รองปลดั อบจ.เพชรบูรณ ์              เรียนท่านประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบูรณ์  สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ไ ด้แ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนจั งห วัด เพชรบู รณ์  คํ าสั่ งที่ 
1 0 9 7 / 2 5 5 3  ล ง วั นที่  1 8  ต .ค .  2 5 5 3  แล ะคํ า สั่ ง ที่ 
1330/2553 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2553 เพื่อให้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดรายงานต่อสภาเพื่อโปรดทราบ  จึงขอรายงานผลการ
ประเมินโดยสรุปดังนี้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจั งหวัด เพชรบูรณ์ประจํ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553  เป็นการคัดเลือกโครงการจาก 5  ยุทธศาสตร์  รวมทั้งสิ้น  
75  โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 11 อําเภอ โดยจัดเก็บข้อมูล
จํานวน 750 แบบสอบถาม  ผลการประเมินเป็นดังนี้   
     1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก”  
     2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยประเมิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้                 
     2.1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 
 

/2.2. ยุทธศาสตร์... 
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       2.2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     2.3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว  
     2.4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
     2.5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
สรุปผลการประเมินในทุกยุทธศาสตร์  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับ “พอใจมาก”  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   
ประธานในทีป่ระชุม            ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบข้อ 4.4 

รายงานคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อ 
๔.๔.๑  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เชิญท่าน  
สจ.ธัชพล  ครับ 

   
นายธัชพล   ดวงพตัรา             เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก อบจ .  สมาชิกสภาฯ  

ผู้ทรงเกียรติ ตามท่ี คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย  
     1. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ประธานกรรมการ  
     2. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร กรรมการ  
     3. นางนิภา เจนจบธรรม กรรมการ           
     4. นายธัชพล ดวงพัตรา  กรรมการ  
     5. นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร กรรมการ  
     6. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ กรรมการ  
     7. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย กรรมการและเลขาฯ   
ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม
กิจกรรมด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระทํา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในกิจการของสภา
ท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น ผมนายธัชพล  ดวงพัตรา 
ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 

/ในฐานะ... 



 - ๓๐ - 
 
 

  ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการฯ  ดังนี้              
     1. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน  1  ครั้ง  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2553 เรื่องเพื่อ
พิจารณาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้สถานศึกษาในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้สถานศึกษาในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์  สรุปประเด็นสําคัญดังนี้  
     1) โรงเรียนที่มีจํานวนเด็กนักเรียนมากกว่า 100 คนขึ้นไป  
ให้การสนับสนุนงบประมาณจํานวน  100,000.-  บาท   
     2) โรงเรียนที่มีจํานวนเด็กนักเรียนต้ังแต่  50 - 100  คน  
ให้การสนับสนุนงบประมาณจํานวน  80,000.-  บาท  
     3) โรงเรียนที่มีจํานวนเด็กนักเรียนน้อยกว่า 50 คน ให้การ
สนับสนุนงบประมาณจํานวน  69,000.-  บาท  และที่ประชุมได้
นําเสนอโครงการเพื่อนําเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา  ได้แก่  โครงการ
เน็ตบุ๊ค, โครงการติวเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อ
สายวิชาชีพ, โครงการติวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับ
การประเมินผลระดับชาติและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แบบ
วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์และโครงการจัดซื้อเครื่องกําจัดและป้องกันการ
เกิดหินปูนในน้ํา สําหรับใช้ภายในโรงเรียน        
     2. ประชุมในสมัยประชุม จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ประชุมครั้งที ่ 
๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เรื่อง ติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลการประชุม ได้ดังนี้                
     ๑) ด้านอาคารสถานที่พบปัญหาข้อบกพร่องในด้านการก่อสร้าง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ชํารุด  มอบหมายให้กองการศึกษาฯ ดําเนินการ
แจ้งบริษัทผู้รับเหมาดําเนินการซ่อม แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้การได้ดี  
     ๒) การจัดต้ังงบประมาณมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ
จัดหางบประมาณนําบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาและการบริหารจัดการ
ในศูนย์วิทย์ฯ เสนอให้บริหารแบบกึ่งรัฐ กึ่งเอกชน   
     ๓) ให้สรรหา และคัดเลือกหนังสือให้มีความหลากหลายเพิ่มเติม
ในห้องสมุด  
     ๔) ประสาน อบจ.พะเยา เกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสามมิติที่จะ
ดําเนินการเพื่อจะได้ทําการแลกเปลี่ยนกันได้              
     ๕) เสนอเพิ่มกรอบอัตรากําลัง ตําแหน่งบรรณารักษ์ ไว้สําหรับ
ประจําห้องสมุดศูนย์วิทย์ฯ  

 
/๖) จัดให้... 
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       ๖) จัดให้มีระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) 

นําเสนอขออนุมัติต่อสภาฯ ที่ประชุมได้เสนอโครงการเพื่อนําเสนอ
ฝ่ายบริหารพิจารณา ได้แก่ โครงการสร้างแกนนําเด็กรักวิทยาศาสตร์
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ,โครงการศึกษาดูงานศูนย์
วิทยาศาสตร์ ณ อบจ.ชลบุรี, โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการสนับสนุนสื่ อการเรี ยนการสอนสื่ ออิ เลคทรอนิกส์  
ให้สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการการศึกษาฯ 
คณะกรรมการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานใน
วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ดารา
ศาสตร์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง พิจารณาสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนให้สถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  
     ๑ .  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับโรงเรียน ในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ระดับก่อน
ประถมศึกษา ได้แก่ อุปกรณ์ เสริมสร้างและพัฒนาความคิด 
จินตนาการ และกล้ามเนื้อมือสําหรับเด็ก  
     ๒ .  ใช้ งบประมาณในการดํ า เนินโครงการจํานวนทั้ งสิ้ น 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สิบล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรร ดังนี้ เขตพื้นที่
การศึกษาเขต ๑ จัดสรรเงินงบประมาณ ๓ ,๐๐๐ ,๐๐๐ .-บาท  
(สามล้านบาทถ้วน )  เขตพื้นที่ การศึกษาเขต  ๒  จัดสรรเงิน
งบประมาณ ๓ ,๐๐๐ ,๐๐๐บาท (สามล้านบาทถ้วน)เขตพื้นที่
การศึกษาเขต ๓ จัดสรรเงินงบประมาณ ๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ .-บาท  
(สี่ล้านบาทถ้วน) และให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดลงตามความ
เหมาะสมตามจํานวนที่เห็นสมควร  
     ๓. โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องสมทบ
งบประมาณในอัตรา ๑% ของงบประมาณที่อุดหนุน ซึ่งทําให้การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายจํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนําเงินงบประมาณดังกล่าวจัดสรรให้เขตพื้นที่
การศึกษาเขต  ๓ 

 
 

/๔.ที่ประชุม ... 
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        ๔. ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดต้ังงบประมาณ จัดหนังสือเพิ่มเติม  
ในห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนาทักษะเด็กอายุ ๘ ปี  
ขึ้นไป และ ๓-๘ ปี ได้แก่ สื่อวิทยาศาสตร์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการใช้พลังงานสะอาด จากพลังงานแสงอาทิตย์ และจัดทํา
โครงการจัดการแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์                    
     ๕. มอบหมายให้กองการศึกษา จัดหาและดําเนินการให้มีการ
นําเสนอภาพยนตร์เกี่ยวกับ เรื่องวิทยาศาสตร์ฉายในจอมอนิเตอร์ 
แทนการเปิดทีวีปกติ และกําชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ 
๘ มกราคม  ๒๕๕๓ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. โดยเคร่งครัด    
     ๖. ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดทําโครงการออกติดตามและ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนสถานศึกษา ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนใหม่ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามเสนอ จึงนําเรียน
เสนอรายงานสภาฯ มาเพื่อทราบ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาฯ ที่ได้รายงานผลการ

ประชุมของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สภาฯ
แห่งนี้ได้รับทราบ ต่อไปเป็นวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔.๒ คณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุม เรียนเชิญท่าน สจ.พิมพ์พรครับ 

   
น.ส.พมิพพ์ร  พรพฤฒพินัธุ ์
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์
เขต 5 อําเภอเมือง 

           เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  
และสมาชิกฯ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย  
     1. นายเสวก ศรลัมพ์ ประธานกรรมการ  
     2.นายชํานาญ มีวันเนือง กรรมการ                   
     3. นางสาวจิราพร เทืองน้อย กรรมการ  
     4. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ กรรมการ  
     5. นายเอกชัย อาสมาน กรรมการ   
     6. นายสมคิด  รินนาศักด์ิ  กรรมการ       
     7. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธ์ุ  กรรมการและเลขานุการ      

 
 

/ซึ่งได้รับ… 
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  ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

ให้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมสภา
รับรองรายงานการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 33 วรรค 1  
การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่
ประชุมสภาท้องถิ่น และข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี
หน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
กิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น ดิฉันนางสาว
พิมพ์พร  พรพฤฒิพันธ์ุ ตําแหน่ง เลขานุการฯ ในฐานะที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการฯ  ขอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการฯ  ดังนี้  
     1. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน 1 ครั้ง ในคราวประชุม  
ครั้งที่  5/2553  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เรื่อง ตรวจรายงาน
การประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 13 และวันที่ 17 กันยายน 2553  
คณะกรรมการได้ตรวจสอบ แก้ไข เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์  
และให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายการประชุม กองกิจการสภาฯ 
นําเสนอ                      
     2. ประชุมในสมัยประชุม ไม่มี จึงนําเรียนเสนอรายงานสภาฯ  
มาเพื่อทราบ  ขอบคุณค่ะ 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 
ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่านพิมพ์พรครับ ในนามคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสภาฯ แห่งนี้
ให้รับทราบ  ต่อไปเป็นวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔.๓  คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยว และกีฬา เชิญท่าน สจ.พงษ์พันธ์ ครับ 

   
นางพงษพ์นัธ ์วิภาจักษณกลุ 
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์ 
เขต 2 อําเภอชนแดน 

           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านสมาชิกสภาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ี คณะกรรมการการท่องเที่ยว และ
กีฬาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย           

 
 
 

/1.จ.อ.ศุภวัฒน์... 
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       1. จ.อ.ศุภวัฒน์  เมธาวัชรินทร์  ประธานกรรมการ  

     2. นายอบ   แสงนก กรรมการ   
     3. นายสมคิด รินนาศักด์ิ กรรมการ  
     4. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ กรรมการ  
     5. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล กรรมการ   
     6. นางสาวจิราพร เทืองน้อย กรรมการ  
     7. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ กรรมการและเลขานุการ  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาสนับสนุน พัฒนา 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และกีฬาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่
กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของ
สภาท้องถิ่ นแล้ วรายงานต่อสภาท้องถิ่ น  ผมนายพงษ์พัน ธ์  
วิภาจักษณกุล ตําแหน่ง กรรมการฯ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ  ดังนี้  
     1. ประชุมนอกสมัยประชุม  จํานวน 2 ครั้ง  ดังนี้ ประชุมครั้งที่ 
1/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง เพื่อพิจารณา
การจัดทําโครงการหนาวนี้ที่ เพชรบูรณ์กับเพื่อน  ๆ  Enduro  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุนโครงการหนาวนี้ ที่เพชรบูรณ์กับ
เพื่อน ๆ  Enduro  ในวันที่  26  ธันวาคม  2553  ณ  โรงเรียน
แคมป์สนวิทยาคม  อํา เภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
นําเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมั ติโครงการฯ ประชุมครั้งที่  
2/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เรื่อง สืบเนื่องการ
จัดเตรียมงานโครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์กับเพื่อน ๆ  Enduro  
สรุปสาระสําคัญดังนี้            
     1.) แจ้งกําหนดการจัดงานและเส้นทางการขับขี่ โดยเริ่มจาก 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม – จุดชมวิวคอฟฟี่ฮิลส์ – บ้านภูโปด – 
บ้านน้ําเพียงดิน – จุดชมวิวทับเบิก – บ้านภูหินร่องกล้า – ดอยต่ัว
เพ่ง – บ้านเข็กน้อย   
     2.) มอบผ้าห่ม ให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลเข็กน้อย, ตําบลแคมป์
สน, ตําบลทุ่งสมอ, เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเขาค้อ และ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน  
550  ผืน  

. 
/2.ประชุม... 
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       2. ประชุมในสมัยประชุม  ไม่มี จึงนําเรียนเสนอรายงานสภาฯ 

มาเพื่อทราบ ครับ 
   
ทีป่ระชุม  รบัทราบ 
   
ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่านพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุลนะครับ ในนาม

คณะกรรมการการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกสมัย
ประชุมและในสมัยประชุมแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสภาฯ 
แห่งนี้ให้รับทราบ  ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคณะนะครับ  
ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องกําหนดสมัยสามัญประจําปี 
ข้อ ๕.๑ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยที่สอง 
ประจําปี ๒๕๕๔  ผมขอหารือที่นะครับเพื่อให้สมาชิกฯ เสนอวัน
ประชุมสามัญประจําปีสมัยที่ 2 พ.ศ. 2554 แล้วจะประกาศผล 
เชิญท่าน สจ.ธัญญารัตน์ ครับ  

   
น.ส.ธญัญารตัน์  เดชะปยิะมิตร           เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประทุกท่าน  ดิฉัน
นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2  อําเภอวิเชียรบุรี  ขอเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยที่ 2 ประจําปี 
2554  วันที่ 15 กรกฎาคม 2554  เป็นต้นไป  ขอบคุณค่ะ  

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ท่าน สจ.ธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร  เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี สมัยที่ 2 ประจําปี พ .ศ . 2554 ในวันที่ 15 เดือน 
กรกฎาคม  พ.ศ . 2554  มีท่านใดจะเสนอวันอื่นหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีผมขอประกาศว่ากําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยที่  2  ประจํ า ปี  พ .ศ .  2554 คือ วันที่  15 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  ขออนุญาตเข้าสู่ข้อ 5.2 กําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๕  ขอหารือในที่
ประชุมให้สมาชิกฯ   ได้เสนอพร้อมกับผู้รับรองเพื่อประกาศผลต่อไป
ครับ เชิญท่าน สจ. เทียนทอง ครับ 

 
 

/นางสาว... 
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นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด 
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์ 
เขต   อําเภอวิเชียรบรุ ี

           เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอําเภอวิเชียรบุรี  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๕ เริ่มวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2555  เป็นต้นไป  เป็นเวลา 45 วัน  ขอบคุณค่ะ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอผู้ รับรองด้วยครับ  ผู้ รับรองถูกต้องครับ  ท่าน  สจ .  

เทียนทอง กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก 
ประจําปี ๒๕๕๕ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  เป็นต้นไป  
เป็นเวลา 45 วัน มีสมาชิกท่านใดเสนอวันอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขออนุญาตประกาศผลว่า สภาฯ แห่งนี้ได้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี  สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๕ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2555 เป็นต้นไป  เป็นเวลา 45 วัน นะครับ  

   
ประธานในทีป่ระชุม 
 

           ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ เชิญสมาชิก
สภาฯ  เสนอความเห็นในสภาฯ แห่งนี้ ได้นะครับ เชิญท่านเสวกครับ 

   
นายเสวก  ศรลัมพ ์
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์
เขต 3 อําเภอหล่มสกั 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกอัครเดช  
ทองใจสด และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามนโยบายการพัฒนา  
ที่ต่อเนื่องของท่านนายกอัครเดช  ทองใจสด และคณะทีมงาน
บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ถือว่าเป็นความ
มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อน  ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับ และสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาที่เราได้
อนุมัติผ่านไปแล้วในสภาฯ แห่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ผมขอเสนอเรื่อง
เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่กําลังเริ่มแล้วนะครับที่อําเภอหล่มสักนั้น  
ซึ่งผมเคยเสนอโครงการให้ทางฝ่ายบริหารและส่วนกองช่างไปสํารวจ
พื้นที่อยากให้รีบดําเนินการด้วยนะครับ  ผมเกรงว่าจะไม่ทันช่วงแล้ง  
คือเรื่องประปาภูเขา หมู่ที่ 9 บ้านปากออก  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
หล่มสัก ซึ่งประชาชนและผู้ใหญ่ประนอมฝากมาด้วยนะครับ  ขอให้
ท่านนายกได้สั่งการทางกองช่างดําเนินสํารวจให้ผมด้วยนะครับ 
พร้อมทั้ งประมาณการค่าใ ช้จ่ายไปพร้อมครับ ขอบคุณครับ 
เนื่องจากทาง อบต. ได้ไปสํารวจแล้ว แต่ผมยังไม่เช่ือมั่นในฝีมือ  
ผมเชื่อมั่นฝีมือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับผม  ขอบคุณครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่านเสวกนะครับที่ได้เสนอความคิดเห็น  เชิญท่าน

นายกฯ  ครับ 
 

/นายก ... 
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นายก อบจ.เพชรบรูณ ์            กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านครับ เรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับประปาภูเขาของท่านเสวก
นะครับ ผมได้มีนโยบายให้กองช่างสํารวจให้แล้วนะครับ ยังไงขอให้ 
สจ.เสวก ไปสํารวจพร้อมกับกองช่างด้วยนะครับ แต่ว่าจะให้ทันแล้ง
นี้ คงไม่ทันนะครับ   เนื่ องจากจะต้องมีการประชุมเกี่ ยวกับ
งบประมาณอีกครั้งนะครับ ซึ่งยังไม่ได้กําหนดระยะเวลาของการ
ประชุม  เพราะยังไม่มีงบประมาณในส่วนของการพิจารณาเพิ่มเติม
เข้ามาครับ  แต่ผมจะดําเนินการสํารวจไว้เป็นงบประมาณในคราว
ต่อไปครับ ท่าน สจ.เสวก ก็มาพิจารณาร่วมกันนะครับ กองช่าง 
จดด้วยนะครับเรื่องประปาภูเขา  ขอบคุณครับ   

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับ รับปากท่านเสวกว่าจะดูแล

จัดการให้เป็นอย่างดี  เชิญท่านนิภาครับ 
   
นางนิภา   เจนจบธรรม 
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์
เขต  2  อําเภอหนองไผ ่

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉันนิภา เจนจบธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เขต 2 อําเภอหนองไผ่ค่ะ ขอเรียนถึงฝ่ายบริหาร เรื่อง
เกี่ยวกับประปา ตอนนี้ที่ยังขาดแคลนอยู่ คือ หมู่ที่ 6 ตําบล ยางงาม  
อําเภอหนองไผ่ ซึ่งได้ทําหนังสือขอมาตั้งแต่วันที่ 31 ปีที่แล้ว  
เดือนมีนาคมแล้วนะคะ  อีกไม่กี่วันจะครบปีแล้วและหนังสือฉบับ  
ที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2553 ตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินการ
อย่างไรเลยค่ะ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณ
ปลายปีบอกว่าอยู่ที่ บ้านซับพุทธา อําเภอชนแดน ต่อจากนั้น
เคลื่อนย้ายไปที่อําเภอหนองไผ่ บัดนี้ ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะคะ  
อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลประชาชนด้วยนะคะ ขอให้การ
ดําเนินงานรวดเร็วขึ้นด้วยนะคะ เวลาที่ประชาชนถามไม่รู้ว่าจะให้
คําตอบว่ายังไง ฝากด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ 

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่าน สจ.นิภา นะครับ สําหรับเขตพื้นที่อําเภอ 

ชนแดน ก็รอมา 2 ปีกว่าเหมือนกันนะครับ แต่เครื่องจักรเรา
ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับ ดังนั้นการดําเนินการแต่ล่ะบ่อใช้เวลามาก
พอสมควร แต่ว่าขุดแล้วคุ้มนะครับ สําหรับประชาชนในเขตตําบล
ซับพุทธา  ตําบลตะกรุดไร  ฝากมาขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ 
ขอบคุณครับ  เชิญท่านนายกฯ  ครับ 

 
 

/นายก... 
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นายก อบจ.เพชรบรูณ ์            กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่านครับ เนื่องจากเครื่องเจาะบ่อบาดาลเรามีเครื่องเดียวครับ  
ความต้องการของพี่น้องประชาชนมีอีกประมาณพันบ่อ มีความ
ต้องการบ่อบาดาลแทบทุกพ้ืนที่เลยนะครับ  สจ.ทุกเขตพื้นที่เลยต้อง
ด้ินรนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่จะนําไปเจาะบ่อบาดาล และนั้นถือ
เป็นความใส่ใจในความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตครับ ส่วน
การทํางานในวันนี้เราพยายามทําเต็มความสามารถอยู่แล้วครับ 
ขณะนี้เครื่องเจาะบ่อบาดาล และเครื่องจักรกลที่พัฒนาถนนของเรา
แทบไม่มีโอกาสได้กลับเข้ามาใน อบจ. เลยนะครับ เฉพาะคิว 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลอุดหนุนงบประมาณค่าน้ํามันมาก็ยังค้าง
อยู่เป็นจํานวนมาก และการปฏิบัติงานของเครื่องจักรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาก ต้องขอชมเชยในส่วน
ของกองช่างในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องเครื่องจักรกล 
ไปไหน  ก็ได้รับความชมเชยเป็นอย่างดี  วันนี้เครื่องจักรอยู่ในเขต
ตําบลนํ้าร้อน อําเภอวิเชียรบุรี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําร้อน
อุดหนุนงบประมาณในส่วนของค่านํ้ามันให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจํานวน 1,500,000  บาท เพื่อดําเนินการปรับถนนทั้งหมด  
44  สายทาง ความยาวประมาณ  200  กิโลเมตรนะครับ  
เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวเกษตรกร ด้านการ
คมนาคม  การขนส่งสินค้าทางการเกษตรทําให้เกิดความคล่องตัวขึ้น
มาก และเราได้ทํารายการเพชรบูรณ์ของเรา ออกอากาศทางเคเบิ้ล
ทีวี ทุกวันเสาร์  เวลา 18.00 – 18.30 น. นะครับ ซึ่งได้ถ่ายทํา  
ที่ อบต.น้ําร้อน ผมชมแล้วเป็นภาพรวมที่เป็นผลบวกกับทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเราเป็นอย่างดี ดังนั้น โอกาสต่อไปถ้าเรามีการ
บันทึกเทปต่าง ๆ ในงานส่วนไหนที่จะดําเนินงานในเขตของสมาชิก
สภาฯ ท่านใด หรือผู้บริหารท่านใดผมจะให้ประสานในส่วนของการ
ถ่ายทําเทปซึ่งจะได้เก็บรวบรวมเพื่อออกรายการทุกสัปดาห์นะครับ  
ถ้าบ้านใครมีเคเบิ้ลทีวีดูจะได้รับชมอยู่ทุกวันเสาร์  เวลา 18.00 – 
18.30  น. หากใครยังไม่ได้ชม ผมจะให้เจ้าหน้าที่นําแผ่นมาเปิด
เพื่อดูว่าเรามีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในการทํางานขึ้นมาขนาดไหน  สําหรับเครื่องเจาะบ่อบาดาล
ผมต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยเราอาจจะสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ  ได้ไม่ครบถ้วนตามจํานวนทุกครั้ง  
นะครับ  ผมจะพยายามให้เต็มที่นะครับขอบคุณครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับ ที่ได้ช้ีแจง เชิญท่าน สจ.ธัชพล 

ครับ 
  

/นายธัชพล... 
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นายธัชพล  ดวงพตัรา 
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์
เขต 3 อําเภอเมือง 

           เรียนประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธัชพล ดวงพัตรา สมาชิก 
เขต 3 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  เรื่อง  น้ําบาดาลนะครับตอนนี้ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์มีความเดือดร้อนทุกเขตนะครับ ผมขอเสนอฝ่าย
บริหารให้จัดซื้อเครื่องจักรสําหรับขุดเจาะบ่อบาดาลมาเพิ่มอีกครับ  
ขอบคุณครับ  

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณครับ เชิญท่าน สจ.เสวก ครับ 
   
นายเสวก  ศรลัมพ์               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะทีมงานบริหารครับ  ผมนายเสวก  
ศรลัมพ์  สมาชิกสภาฯ เขต 3 อําเภอหล่มสักครับ  ผมขอเสนอ
ความเห็นที่ตรงกับ สจ.ธัชพล ดวงพัตรา นะครับ  เนื่องจากผมได้
เสนอตลอดเวลาว่าอยากจะให้จัดหาเครื่องเจาะบ่อบาดาลอีกชุดครับ 
ขอบคุณครับ      

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่าน สจ.เสวก นะครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
   
นายก  อบจ.เพชรบรูณ ์             กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่านครับ  เรื่องเครื่องเจาะบ่อบาดาลนั้นถ้าเราซื้อเพิ่ม ต้องเพิ่ม
บุคลากรอีกชุดเหมือนกันครับ  และเครื่องเจาะบ่อบาดาลสํารวจ
ราคาเมื่อปี 2552 งบประมาณ 11 ล้าน ปัจจุบัน  28 ล้าน  
แต่ทางฝ่ายบริหารก็จะนําไปพิจารณานะครับ  เนื่องจากความจําเป็น
ของการเจาะบ่อบาดาลนั้นมีมาก เครื่องเจาะบ่อบาดาลของเรามี
มาตรฐานสู งที่ สุดในจั งหวัด เพชรบูรณ์นะครับ  ในส่ วนของ
งบประมาณการจ้างเหมาการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว  
ราคาประมาณ 160,000 – 180,000 บาท ขนาด 6 นิ้ว  
ราคาประมาณ 200,000 บาท ความลึกอยู่ที่ประมาณ 200 – 
300  เมตร แต่ถ้าจ้างเหมาในราคา  80,000 – 90,000  บาท  
ความลึกจะอยู่ที่ประมาณ 30 – 40  เมตร  หรือถ้าเจอน้ําก็จะ 
หยุดเจาะ แต่พอใช้น้ําไปมาก ๆ น้ําจะขาดตอน ถ้าเป็นเครื่องเจาะ
บ่อบาดาลของเราสามารถกําหนดได้อย่างชัดเจนว่าต้องได้น้ํากี่ลิตร  
ต่อชั่วโมงต่อวันเป็นมาตรฐานครับ  สามารถแก้ไขปัญหาประปา
หมู่บ้านได้ เพราะบางครั้งระบบประปาหมู่บ้านจะขาดน้ําบางหมู่บ้าน
บางที่ใช้ประปาแบบน้ําผิวดินทําให้ช่วงแล้งน้ําแห้ง ถ้ามีบ่อบาดาล
สํารองก็ทําให้ระบบประปาเกิดความคล่องตัว ตอนนี้เราก็มีปัญหา      

 
/เกี่ยวกับ... 
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  เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ํ าบาดาลที่ ต้องขออนุญาตการเจาะ  

บ่อบาดาลมากขึ้น  เนื่องจากหากมีการเจาะบ่อบาดาลมาก ๆ จะทํา
ให้เกิดปัญหาผิวดิน ดินทรุดมากขึ้น  แต่เราจะมีการพิจารณาอีกครั้ง
เพื่อจัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และต้อง
ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ ซึ่งเรามีบริการให้ 2 แบบ คือ  
1.ประเภทที่อุดหนุนน้ํามันโดยองค์การบริหารส่วนตําบลอุดหนุนค่า
น้ํามัน  ค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์  เราขุดเจาะให้ฟรี  2. พื้นที่ที่
เป็นเขตวัด โรงเรียนที่ไม่สามารถที่จะอุดหนุนในส่วนของงบประมาณ
ได้ เราต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด  
ส่วนนี้ที่ต้องเข้าคิวยาวหน่อยนะครับ  ดังนั้น  ถ้าเราจะซื้อเครื่อง  
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มก็จะได้เพิ่มอีกเท่า  แต่ถามว่าเพียงพอหรือไม่
ก็ยังไม่เพียงพอนะครับ  ปัจจุบันปริมาณการขุดเจาะต่อเดือนได้
ประมาณ 3 – 4 บ่อ ผมจะลองหาวิธีที่จะลองจัดหามาให้นะครับ  
เพราะมีความจําเป็นพอสมควรอยู่นะครับ ต้องมาพิจาณาร่วมกัน  
อีกครั้งนะครับ  ขอบคุณครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม             ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ได้ช้ีแจงให้ท่านสมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมได้รับทราบเกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อเครื่องเจาะ  
บ่อบาดาลครับ เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรแต่หากมีความจําเป็น  
ท่านนายกฯ จะพยายามจัดหาวิธีนะครับ  เชิญท่าน สจ.สุภาวดี  
ครับ 

   
นางสุภาวดี  เพง็ธงชัย 
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์
เขต 1 อําเภอหล่มเก่า 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉัน สจ.
สุภาวดี เพ็งธงชัย เขต 1 อําเภอหล่มเก่า ขอขอบคุณท่านนายกฯ 
เรื่องถนนที่ขอสนับสนุนไปชาวบ้านฝากขอบคุณที่สนับสนุน
ถนนลาดยางที่สมบูรณ์ ทั้งสองเส้นทางที่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
เรื่องของศูนย์ วิทยาศาสตร์ฯ อยากให้มีห้องพักสําหรับเด็กมี  
จอโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่  และได้เรียนกับท่านประธานสภาฯ  
ไปแล้วว่าอยากให้มีหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังงาน พืช 
เพื่อให้เด็กได้อ่านศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ส่วนห้องหนังสืออยากให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยท่านนายกฯ สนับสนุนหนังสือวิทยาศาสตร์  วิชาการ  
และภาพการ์ตูน  ตัวต่อ ส่วนของสะพานก็อยากให้เปิดเพื่อให้เด็กได้
ข้ามสะพานไปมาได้แล้วนะคะ ซึ่งดิฉันได้เดินข้ามสะพานกับท่าน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  ปรากฏว่าสะพานนั้นสามารถโยกไปมาได้ 

 
/ดิฉันจึง...... 
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  ดิฉันจึงคิดว่าเด็ก ๆ น่าจะได้รับความสนุกสนานในการเดินข้าม

สะพานบ้างค่ะ ส่วนเรื่องของ อบจ.สาขานะคะ ต้ังแต่เริ่มดําเนินการ
มามีการปรับปรุงพื้นที่ ติดต้ังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว  แต่วันนี้โดนขโมย 
หมดแล้วไม่ทราบว่ามีการแจ้งความหรือไม่  และเรื่องการตั้งเสา
ไฟฟ้าขององค์การไฟฟ้าที่เราเสียงบประมาณไปแล้วนั้นทางองค์การ
ไฟฟ้าก็ยังไม่กล้าติดต้ังเนื่องจากกลัวหม้อแปลงหายจึงอยากให้ทาง
องค์การฯ ของเราจัดบุคลากรเข้าไปเพื่อดูแลให้สมบูรณ์แบบ  ให้ทาง
กองช่างดําเนินการสํารวจด้วยนะคะ ฝากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยท่านนายกฯ  ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ 

   
ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่าน สจ.สุภาวดีครับ  เชิญท่าน สจ.ธัญญารัตน ์ 

ครับ  
   
น.ส. ธญัญารตัน์  เดชะปยิะมิตร 
สมาชกิสภา อบจ.เพชรบรูณ ์
เขต  2  อําเภอวิเชียรบรุ ี

           เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ  ดิฉั นนางสาวธัญญารั ตน์  
เดชะปิยะมิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขต 2 อําเภอวิเชียรบุรีค่ะ  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  นําโดยท่านนายกอัครเดช  ทองใจสด  มีนโยบายในการ
พัฒนาต่อเนื่องในด้านโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างปรับปรุงถนน
เส้นทางการคมนาคม  ต้องขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้นะคะ  
ที่ท่านได้กรุณาในเรื่องถนน  55  เส้นทางนะคะ  ระยะทางรวม 
161.5 กิโลเมตรในเขตของตําบลภูน้ําหยดนะคะ  และมีการ
ปรับปรุงเส้นทางอื่น ๆ ในเขตของตําบลพุเตย  ตําบลพุขาม  ดิฉัน 
ในนามตัวแทนของประชาชนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผ่าน  
ท่ า นประ ธ านสภาฯ  ไ ป ยั ง ฝ่ า ยบ ริ ห า รม า  ณ  ที่ นี้  นะคะ  
และขอขอบคุณทางฝ่ายกองช่างด้วยนะคะที่ทํางานได้รวดเร็วกระชับ
ฉับไว  ขอขอบพระคุณค่ะ 

   
ประธานในทีป่ระชุม            ขอบคุณท่าน สจ.ธัญญารัตน์ นะครับ  เชิญท่านนายกฯ  

ครับ  
   
นายก  อบจ.เพชรบรูณ์             เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  

ส่วนของศูนย์ วิทยาศาสตร์ที่ท่าน สจ .สุภาวดีเสนอมานะครับ  
ท่านประธานสภาฯ วรโชติ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงาน
ศูนย์ฯ ครับ  ซึ่งได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบว่ามีนักเรียน  
นักศึกษา พี่น้องประชาชนเข้าเยี่ยมชมประมาณ 17,000 คน          

 
 

/ค่าเฉลี่ย... 
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  ค่าเฉลี่ยต่อวันถือว่าสูงมากครับ แต่วันนี้เรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการ

เราทําการเปิดทดลองให้เข้าชมก่อน  เนื่องจากบุคลากรของเรา  
ยังไม่มีความชํานาญนะครับ และศึกษาว่าใน 1 วัน เราสามารถ
รองรับนักเรียน  นักศึกษา ประชาชน ที่จะมาเข้าชมได้ประมาณ
เท่าไร  เราก็พบปัญหาหลายอย่างซึ่งกําลังดําเนินการแก้ไขอย่าง
งบประมาณในวันนี้ที่มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุง
ศูนย์วิทยาศาสตร์  ได้มีคําถามกลับมาว่าเพิ่งสร้างเสร็จทําไมต้องมี
การปรับปรุง  โดยในส่วนของการปรับปรุงนั้นคือการเพิ่มเติมของ
ส่วนที่ขาดไปนะครับ  ได้แก่  ห้องสมุดที่ท่าน สจ.สุภาวดี ได้เสนอ  
และได้พบปัญหาแล้วว่าความเย็นของแอร์ ไม่สามารถสู้กับความร้อน
ของแสงแดดได้  เนื่องจากครั้งแรกการออกแบบนั้นเพื่อเปิด  
เป็นมุมกว้างในการมองมุมกระจกด้านขวาทั้งหมด มองเห็นถึง
ทิวทัศน์ของหนองนารี แต่ปรากฏว่าแสงแดดแรงมากในช่วงกลางวัน  
ทําให้ต้องมีการแก้ไขด้วยการติดฟิล์มดําเพื่อแอร์ จะได้ทําความเย็น
ได้เพิ่มขึ้น  ส่วนของหนังสือเราจะจัดหาหนังสือที่เพิ่มเติมความรู้เข้า
ไปในห้องสมุดมีชีวิตของเรา ส่วนอื่น ๆ  ที่จะต้องปรับปรุงต้องใช้
เวลาศึกษาว่าความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่เข้า
มาเย่ียมชมในศูนย์วิทยาศาสตร์ว่ามีความต้องการเกี่ยวอะไรบ้าง  
เมื่อเราพร้อมสมบูรณ์แล้วเราก็จะทําการเปิดแบบเป็นทางการ  
อยากจะเชิญชวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปเยี่ยม
ชมอย่างพร้อมเพรียงกันว่าเรามีการดําเนินงานไปถึงไหนแล้ว  
ส่วนของ อบจ .สาขาที่มี ปัญหาผมจะประสานงานกับกองช่าง  
เพื่อดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และที่เราจะสร้างที่หน้าโรงเรียน
หล่มเก่าพ้ืนที่ประมาณ  5  ไร่  โดยเราจะเข้าปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์
ให้ ตอนนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณไปดําเนินการได้ ขณะนี้เราเริ่มที่จัด
เจ้าหน้าที่เข้าดําเนินแล้ว  และผมจะหาวิธีการจัดการให้เรียบร้อยขึ้น
น ะค รั บ  ขอบคุณที่ ท่ า น ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล นะค รั บ  เ รื่ อ งที่ ท่ า น  
สจ.ธัญญารัตน์ ขอบคุณมาที่เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ เข้า ดําเนินการในเขตตําบลภูน้ํ าหยด  ตําบลพุ เตย  
ตําบลพุขาม นะครับ ท่านขอบคุณมาเพราะเป็นเขตเลือกตั้งของท่าน 
ถูกใจ ไปตรงไหนก็ได้รับคําชมนะครับ เราได้เข้าดําเนินการประมาณ 
1 6 0  กิ โ ล เ ม ต ร  ท่ า น ไ ด้ เ สี ย ส ล ะ ง บป ร ะม าณส่ ว นหนึ่ ง  
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ํามัน เรื่องนี้เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของแต่
ละท่านนะครับ  ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ  ผมมีซีดีแจกนะครับเป็น
ภาพรวมของการดําเนินงานในเขตตําบลนํ้าร้อน อําเภอวิเชียรบุรี   

 
 

/ได้รับคํา... 
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  ได้รับคําชมเชยเป็นอย่างดี  ผมเองก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิก

สภาฯ  ได้ให้ความสนใจในส่วนของการดําเนินการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยมากขึ้นนั้นเราต้องตามให้ทันสิ่งใด ที่ผมช้าไปก็ติชมได้นะ
ครับ  สุดท้ายในส่วนของปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิทั้ง 2 ใบ 
ที่ได้รับมานั้น  ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติงานในฐานะนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ดําเนินการตามโครงการของการ
พัฒนาการศึกษา  สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย  
และที่ได้ดุษฎีนั้นเป็นผลงานที่ออกมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ทั้งนั้น  สมาชิกทุกท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการทํางาน
จนเป็นที่ยอมรับของสภามหาวิทยาลัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ  เชิญท่าน สจ.เสวก ครับ 
   
นายเสวก  ศรลัมพ ์           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายเสวก  

ศรลัมพ์  สมาชิกสภา เขต 3 อําเภอหล่มสัก ได้ฟังท่านนายกอัครเดช  
แล้ว ช่ืนใจครับที่ท่ านเป็นฝ่ายบริหารที่ สุดยอด  ทั้ ง ด้านของ  
สภามหาวิทยาลัย ด้านของสื่อมวลชน ผมในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน  
นะครับ ดีใจแทนท่านนายกอัครเดชมากครับที่ทางสมาคมสื่อมวลชน
ได้มอบโล่ เกี ยร ติยศผู้ บริหารองค์กรส่ วนท้องถิ่ นยอดเยี่ ยม  
จากสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ  ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่น่าดีใจ
เหมาะสมมากแล้วครับที่นโยบายการพัฒนา 5 ด้านขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นก้าวไกลไปอย่างเต็มที่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้อง
ชาวอําเภอหล่มสัก และทุกอําเภอในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนในเขต
อําเภอหล่มสักต้องขอขอบคุณมากครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่าน สจ.เสวก ครับ เชิญท่านนายก ฯ ครับ 
   
นายก อบจ.เพชรบรูณ์            ขอขอบคุณมากนะครับในส่วนของรางวัลของสื่อมวลชน  

ขอบคุณท่าน สจ.เสวก ที่เป็นตัวแทนของสื่อมวลชน และต้อง  
ขอขอบคุณท่านเสถียร  อภิญญาภิญโญ ที่ท่านได้มาเป็นที่ปรึกษา
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยทําหน้าที่ 
ปฏิบัติงาน ช่วยผมในส่วนของการประชุมซึ่งท่านอยู่ที่อําเภอศรีเทพ  
ถ้าสมาชิกท่านใดจะประสานงานฝากท่านที่ปรึกษาด้วยนะครับ  

   
 

/อาจจะ... 



 - ๔๔ - 
 
 
  อาจจะมีประชุมแทนผมบ้าง ถ้าไปเขตไหนก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับ  

ผมยินดี และขอบพระคุณท่านเสถียร  อภิญญาภิญโญ เป็นอย่างยิ่ง
นะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ  ผมขออนุญาตแจ้งเรื่องวันที ่ 

18 มีนาคม 2554  เป็นวันท้องถิ่นไทย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก
เข้าร่วมวันท้องถิ่นไทย  จัดที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  การแต่งกายคือชุดสีกากี กําหนดการได้แจกให้ท่าน
สมาชิกไปแล้วนะครับ  เรียนสมาชิกทุกท่านนะครับ เชิญท่าน สจ.
เกรียงศักด์ิ  ครับ 

   
นายเกรียงศกัดิ์   พิชติกวิน            กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายเกรียงศักด์ิ  

พิชิตกวิน  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอวิเชียรบุรี  สืบเนื่องจากเรื่องของ
คณะกรรมการการศึกษาฯ เรื่องโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการประเมินผลระดับชาติและ
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (O-NET) ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการ
สร้ างชื่ อ เสี ยงให้กับองค์การบริหารส่ วนจั งห วัด เพชรบู รณ์  
เป็นอย่างมากเราได้จัดทํามาแล้วเป็นเวลา 4 ปี และจํานวนของ
นักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมปีที่ 1 มีจํานวนนักเรียน 4,000 คน 
เพิ่มเป็น 4,200  คน  ปีต่อมาเพิ่มเป็น 4,400  คน ขณะนี้นักเรียน
มีทั้งหมด 4,500 คน  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และ
มาตรฐานการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ไ ด้ยกระดับสูงขึ้น
ตามลําดับ  การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มี ช่ือเสียงของนักเรียน  
ก็เพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจึงได้ประชุมกันในส่วนของคณะกรรมการ
การศึกษาฯ ว่าการจัดทําโครงการที่ผ่านมา 4 ปี นั้น เราพบปัญหา
มากมาย  สืบเนื่องมาจากมีนักเรียนเข้ามาเพิ่มขึ้นโดยต่อรุ่นประมาณ 
1,400 – 1,500  คน  หอประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด
เพชรบูรณ์ คือ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นั้นแคบ 
ไปแล้ว  และได้มีการร้องขอจากนักเรียนว่าอยากให้จัดโต๊ะนั่งเพราะ
เวลาเรียนนั้นมีแต่เก้าอ้ีนั่งไม่สามารถเขียนหรือจดบันทึกได้  ทําให้
ได้รับความรู้ไม่เต็มที่เพราะเขียนไม่ทัน ปัญหาที่ 2 คือเรื่องที่พัก
สําหรับนักเรียนที่อยู่ไกลจากอําเภอต่าง ๆ โดยทางเราจัดที่พักของ
ราชภัฎฯ ให้แต่สามารถรองรับได้พียง 200 คน เท่านั้นเองนะครับ 
ต้องหาที่พักเพิ่มก็ได้ที่วัดแต่ก็พบปัญหาเกี่ยวกับการด่ืมสุราในวัด  
ของนักเรียน  ทางวัดจึงไม่อนุญาตให้พักอีกนะครับ            

 
 

/โดยเฉพาะ... 
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  โดยเฉพาะปีที่ผ่านมานั้นพบปัญหาในส่วนของเรื่องอาหาร ครูได้นํา

แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนขึ้นมาพูดในที่อบรมว่าวันนี้
นักเรียนบอกว่ากินข้าวบูด แต่พอสืบแล้วสรุปออกมาแล้วว่านักเรียน
เบื่ออาหาร  ที่ อบจ.จัดให้ เลยไปขอร้องให้คนที่จัดทําอาหารนั้นผัด
ข้าวผัดแทน ประมาณ 50 จาน โดยข้าวที่ผัดนั้นเป็นข้าวหอมมะลิ
เวลาผัดทําให้ข้าวผัดเละ นักเรียนกินก็เลยคิดว่าข้าวบูด  ครูก็ไม่ได้
สื บสวน เลยประกาศว่ าข้ า ว บูด  นะครั บ  และ ในส่ วนของ  
ค่าเช่าหอประชุมก็เพิ่มมากขึ้น  เราได้มาคุยกันในคณะกรรมการ
การศึกษาฯ แล้วว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยการจัดอบรมแบบ วิดีโอคอน
เฟอเรนซ์ เราจะได้ไม่ต้องเช่าหอประชุมวันละ 12,000 บาท  
เราจัดทําเป็นศูนย์ที่หอประชุม อบจ. แล้วถ่ายทอดไปอําเภอต่าง ๆ  
11 อําเภอ 11 ศูนย์ ให้นักเรียนแต่ละอําเภอไปที่ศูนย์ประจําอําเภอ
ไม่ต้องมาจังหวัด ตัดปัญหาเรื่องค่าขนส่ง ค่ารถ แยกกันดูแล  
ตามพ้ืนที่ ไม่ ต้องมาเรียน ที่จังหวัด  ค่าอาหารก็ เหลือ 6 วัน  
และการอบรมก็เหลือ 1 รุ่น  ไม่ต้องทําถึง 3 รุ่น จาก 18 วัน  
ลดลงเหลือ 6 วัน การอบรมก็เต็มหลักสูตรเหมือนเดิม ค่าอาหาร  
ก็ส่งไปแต่ละอําเภอตามจํานวนนักเรียนให้ครูดําเนินจัดเลี้ยงเอง  
นะครับ  ค่าจ้างวิทยากรที่มาติวเข้มจาก 3 รุ่นก็ลดลงเหลือรุ่นเดียว 
การจัดสถานที่อบรมก็จะได้แบบสบายขึ้นมีโต๊ะที่สามารถเขียน  
จดบันทึกได้  และไม่ต้องเดินทางไกล  เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
นะครับ ในการจัดทําโครงการ  สําหรับเรื่องค่าใช้จ่ายของ video 
conference (วิดิโอ คอนเฟอเรนซ์) นั้นจัดซื้ออุปกรณ์ประมาณ 
100,000  บาท ถ่ายทอดการอบรมของวิทยากรแล้วเข้า Website 
(เว็ปไซด์) อบจ. ออกทาง Internet (อินเตอร์เน็ต) โรงเรียนที่มี 
Internet ความเร็วสูงต้ังแต่ 4 เมกะไบต์ขึ้นไป ปัจจุบันก็ได้
เปลี่ยนเป็น  6  เมกะไบต์แล้วนะครับ  โรงเรียนที่อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสามารถทําได้โดยใช้เพียงโน๊ตบุ๊ค 1 ตัว  จอโปรเจคเตอร์  
1 จอ  ถ่ายทอดส่งไปสําหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เราได้สนับสนุนไป
เรียบร้อยแล้วนะครับ ค่าใช้จ่ายก็เหลือเพียงการจัดจ้างเกี่ยวกับการ
วางระบบแนะนําให้เจ้าหน้าที่ของเราจัดทําต่อนะครับ  นอกจากการ
อบรมโอเน็ตแล้วถ้านายกฯ ไปเปิด – ปิดงาน แล้วอยากถ่ายทอดก็
สามารถทําได้ใช้ Website อบจ. ถ่ายทอดได้ ส่วนการประชาสัมพันธ์
ในจังหวัดเราไปขอช่องของเคเบิ้ลทีวีสามารถถ่ายทอดออกเคเบิ้ลทีวี
ได้เลยนะครับ เราน่าจะทํานะครับ ถ้าเราทดลองทําที่หอประชุมเรา
นะครับท่านนายกฯ หากได้ผลปีต่อไปก็สามารถไปถ่ายทําตามอําเภอ
ต่าง ๆ ได้นะครับ เพราะเวลาที่เด็กไปติวที่กรุงเทพฯ ก็เจอครูวันแรก
ประมาณครึ่งช่ัวโมงจากนั้น ไม่เจอครูเลยเจอแต่จอคอมพิวเตอร์  

   
 

/โดยใช้ระบบ... 
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  โดยใช้ระบบเดียวกันนะครับ และศาลากลางก็ใช้ระบบ video 

conference เกี่ยวกับการประชุมแล้วนะครับ เป็นการฝึกเด็กให้รู้จัก
ระบบ video conference ด้วยนะครับ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น  
ถ้าคํานวณแล้วจะลดลงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เลยนะครับ 
เพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างลดลง 1 ใน 3 ส่วนจํานวนเงินที่เหลือเรา
สามารถนําไปจัดทําอบรมระดับอื่นเพิ่มเติมถ้าครูมีความต้องการ 
เพราะปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณเพียง 10 
เปอร์เซ็นต์ เราต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
ของเรานะครับ  ผมจึงขอนําเรียนเรื่องนี้เสนอต่อสภาให้ฝ่ายบริหาร  
ได้พิจารณานะครับ ถ้าดีก็ดําเนินการจัดทําต่อถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทํา  
นะครับ ขอบคุณครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม 
(นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย) 
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 

          ขอบคุณท่าน สจ.เกรียงศักด์ิ นะคะ เชิญท่าน สจ. วรโชติ ค่ะ 

   
นายวรโชติ   สุคนธข์จร  
สมาชกิสภาฯ เขต 1  
อําเภอชนแดน 

           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมขออนุญาตเสนอ
ความเห็นที่แตกต่างนะครับ ตามที่ท่าน สจ.เกรียงศักด์ิเสนอเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนด้วยระบบ video conference เป็นเรื่องที่ดีมาก  
นะครับ แต่ทําไม เปปทีนต้องจัดติวทุกปี  ทําไมนักเรียนต้องมานั่ง
เรียนทุกปีครับ เพราะการเรียนติวสดนั้น ความมัน ความเข้าใจ  
มันผิดกันนะครับ ระหว่างที่อาจารย์สอนสดกับดู video 
conference นะครับ ถ้าจัด video conference ติวให้เด็กแต่ละ
อําเภอที่โรงเรียนหรือหอประชุมแห่งใดก็ตาม เด็กจะไม่มีความสนใจ
ในการติวเลยครับ เพราะมันต่างกันครับ ระหว่างติวจริงกับติวด้วย
วีดีโอหรือสื่อทางโทรทัศน์ ถามว่าวันนี้ถ้าเด็กสนใจที่จะศึกษา 
โปรแกรมพวกนี้   เด็กสามารถเปิดได้เลยทางอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว ไม่
ต้องจัดติวก็ได้ แต่ถ้าจัดติวรวมกันให้วิทยากรตัวจริงมาสอน จัดหา
วิทยากรที่เด็กสนใจมาสอนเด็กจะให้ความสนใจและมานั่งดู  ส่วน
ของปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ที่พักหรือผู้อํานวยการบางคน
บอกว่าลําบากนั้นผมว่าน้อยมากนะครับ  ผมว่าผู้อํานวยการที่ไม่มี
ความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับและไม่สนใจเด็ก เนื่องจากจํานวน
นักเรียนประมาณ 4,000 คน ที่ต้องดูแลถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก
ที่ต้องเกิดปัญหาผู้ปกครองก็ต้องมีความห่วงใยบ้าง แต่ทําไมเด็กต้อง
ขวนขวายที่จะไปเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก ที่กรุงเทพฯ  ไปพักอยู่เป็น
เดือนหรือ ๓ เดือน ตอนปิดภาคเรียนไม่เคยกลับบ้านเลย นั่นคือเด็ก   

 
/ที่มีฐานะ... 
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  ที่มีฐานะ แล้วเด็กที่ไม่มีฐานะล่ะครับ ถ้าต้องเดินทางทุกวันเพื่อจะมา

ฟัง video conference กับเดินทางมาอยู่ 6 วันนั้นถือว่าไม่แตกต่าง
นะครับ  การติวด้วยวิทยากรที่มาอยู่ตรงหน้านั้นนะครับ  การพูด 
การชักจูง การโน้มน้าวจะทําให้เด็กเกิดความสนใจผิดกัน เพราะมีจุด
สนใจให้แสดงเห็น ผมว่าที่เราดําเนินการจัดทํามาเราได้รับคําช่ืนชม
จากผู้ปกครองและนักเรียน ได้รับถึง 99 เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่
ถ้าทางโรงเรียนจะนําโครงการไปดําเนินการเองผมไม่เห็นด้วยนะครับ
เพราะจัดในนาม อบจ.  ผลงานต้องเป็นของ อบจ. ไม่ใช่เป็นของ
โรงเรียนนะครับ โดยเฉพาะ  1. ความสนใจของเด็กจะลดน้อยลง
สามารถเทียบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับถ้ามีการจัดระหว่าง Video 
Conference กับมานั่งติวกันให้เห็บแบบตัวจริงนะครับผมคิดว่า
เปอร์เซ็นต์ต่างกันมากนะครับ Video Conference ของท่าน  
เกรียงศักด์ิได้กล่าวถึงตามติวเตอร์ต่าง ๆ สังเกตดูว่าในห้องมีไม่เกิน  
50 คน นั่นคือเด็กที่สนใจจริง ๆ ที่ทําได้และท่านสังเกตว่าเด็กที่ติว
ทาง video conference ปัจจุบันนั้นคือเด็กที่เรียนเก่งอยู่แล้ว  
เพราะมีความพยายาม ต้ังใจ ที่จะเอาความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นนะครับ  
แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยสนใจจะไม่ได้ผลเลย นี่คือเหตุผลของผม  
นะครับ  ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่ามีเหตุผลที่แตกต่างออกไป
นะครับ ขออนุญาตเสนอว่าให้จัดแบบมีวิทยากรตัวจริงมานั่งติวกัน
จริง ๆ จะเห็นผลมากกว่า สําหรับปัญหาที่เกิดในส่วนต่าง ๆ ยอมรับ
ว่าก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดา งบประมาณที่จัดสรรให้ก็ถือว่าคุ้มค่ามาก
นะครับ ไม่สิ้นเปลืองเพราะเราต่อสู้กับ สตง. มาถึงวันนี้จนสําเร็จ  
นะครับ  แล้วจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น video conference  ถ้าท่าน
จะเชิญผู้อํานวยการมาประชุมให้นําเด็กมาด้วยนะครับ แล้วสํารวจ
จากเด็กนักเรียนว่าอยากให้จัดติวแบบไหน ทําเป็นประชามติก็ได้  
ผมว่าเด็กนักเรียนอยากให้จัดแบบติวสดนะครับ ขอบคุณครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม 
 

          ขอบคุณท่านวรโชติ ค่ะ เป็นเรื่องของการมองต่างมุมนะคะ 
เชิญท่าน สจ.นิภา ค่ะ 

   
นางนิภา   เจนจบธรรม   
สมาชกิสภาฯ เขต 2  
อําเภอชนแดน 

         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติ
นะคะ  ดิฉันนางนิภา  เจนจบธรรม สมาชิกสภาฯ เขต 2 อําเภอ
หนองไผ่  มีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนติวแบบ video conference 
นะคะ หากเป็นอาจารย์เก่ง ๆ มาติวเด็กก็จะสนใจมากนะคะ 
อย่างเช่น อาจารย์อุ๊ ทําไมเด็กไปเรียนวิชาฟิสิกส์ ก็เรียนแบบดู 
video conference อยู่ที่อาจารย์เก่ง และดัง การจะทํางานใหญ ่ 
ต้องมีทั้งผลดีและผลเสีย มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ลองทําดูสักปี  
นะคะ ถ้าไม่ดีเราก็ก็มาอบรมแบบตัวจริงกันเหมือนเดิม  สามารถที่
จะปรับได้อยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ 

/ประธาน… 
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ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่านนิภา นะคะ  เชิญท่าน สจ.อภิรดี ค่ะ 
   
นางสาวอภิรด ี พรพฤฒพินัธุ ์
 

           เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ  
ดิฉันเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาฯ ขอแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดติวในแบบ video conference ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ ดี  แต่คงไม่เหมาะสมกับการที่จะนํามาจัดทําเป็น
โครงการจัดติวให้กับเด็กนักเรียนนะคะ  เพราะดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าถ้า
เด็กเลือกได้ทั้ งเด็กในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดที่ ต้องเข้าติว  
ในสถาบันที่มีช่ือเสียงดัง ๆ ถ้าเลือกได้ระหว่างที่จะได้เจออาจารย์ที่มี
ช่ือเสียงตัวจริง กับการนั่งดูจอวิดีโอ ต้องเลือกที่อยากเจออาจารย ์ 
ตัวจริงนะคะ  แต่ที่ต้องนั่งเรียนกับจอนั้นเป็นเพราะมีความจําเป็น  
นะคะ ขอเสนอข้อคิดเห็นนะคะขอบคุณค่ะ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่าน สจ.อภิรดี ค่ะ  เรียนเชิญท่าน สจ.ธัชพล ค่ะ 
   
นายธัชพล  ดวงพตัรา 
 

          เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายธัชพล  
ดวงพัตรา สมาชิกสภาฯ เขต 3 อําเภอเมือง ผมเห็นด้วยกับ  
ท่านเกรียงศักด์ิครับ ปัจจุบันถ้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ ก็ต้องเรียนกับจอ
ทั้งหมดนะครับ ผมคิดว่าท่านนายกฯ เป็นผู้บริหารที่มองการไกลและ
ก้าวล้ํานําหน้ากว่าที่อื่นเสมอ ที่ผมเห็นด้วยกับท่าน สจ.เกรียงศักด์ิ 
ครับ  เนื่องจากเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างจากระบบ video 
conference เพราะระบบนี้สามารถนํามาใช้ถ่ายทอดในส่วนอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของท่านนายกฯ และในอนาคตเราอาจจะ 
มีการประชุมแบบ video conference เพื่อโชว์ศักยภาพให้กับ
จังหวัดอื่น ๆ เห็นว่าเราได้ทําเป็นที่แรก ในส่วนของทางศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯผมเช่ือว่าทางสมาชิกสภาฯ หลายท่านยังไม่เคยเข้าไป
ชม  จึงอยากให้ฝ่ายบริหารจัดพาสมาชิกไปชมสักครั้งนะครับ  
ขอบคุณมากครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่าน สจ.ธัชพล ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
   
นายก อบจ.เพชรบรูณ์             กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

คณะกรรมการการศึกษาฯ ของเราได้มีการพัฒนาไปสู่จุดที่ก้าวไกล 
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง  การทํางานของเราดําเนินการมาถึง 4 ปี
และผลงานชิ้นโบว์แดงคือผลงานทางการศึกษาฯ นะครับ เนื่องจาก
ผมเคยได้รับคําชมเชยต่อหน้าทั้งที่ไม่ได้รู้จักเค้าเลยหลายครั้งมาก  
ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ถูกใจมากทั้งประหยัดเงินและลูกได้เรียน
กับอาจารย์ที่มีช่ือเสียง  สําหรับการปรับแนวทางจัดทําโครงการนั้น 

/ เราต้อง... 
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  เราต้องร่วมกันพิจารณาในภาพรวมแล้วเลือกว่าเราจะเดินไป  

ในทิศทางไหนนะครับ  ซึ่งการติวสดของเรานั้นได้เดินมาในทิศทาง  
ที่เป็นบวกแล้วถ้าจะมีการปรับให้เป็นแบบ video conference นั้น  
เราต้องทําการศึกษาหารายละเอียดเพิ่มมากขึ้น หากทําการ
ปรับเปลี่ยนแล้วไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน  เกิดข้อผิดพลาดอาจทําให้
โครงการที่ดีเกิดปัญหาได้นะครับ  หากมีการศึกษารายละเอียดอย่าง
ดีแล้วเราดําเนินการปรับเปลี่ยนไม่น่าจะเสียหายอะไร  ดังนั้นเราต้อง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง นะครับ  
เพราะการถ่าย video conference ให้กับนักเรียนนั้นอยู่ที ่ 
นักเรียนด้วย อยู่ที่ผู้อํานวยการโรงเรียนด้วยนะครับ  เพราะครูแต่ละ
คนนั้นมีความรับผิดชอบต่างกัน ผมได้คุยกับผู้บริหารโรงเรียน  
มาหลายโรงเรียนก็พบว่าแนวทางการบริหารงาน  ความคิดเห็น 
แตกต่างกันนะครับ  ครูหลายท่านพยายามดึงโครงการของเราไปทํา
เอง ให้แยกทําเป็นเขต เป็นโรงเรียน ซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็น
โครงการที่เราทําเองหากเกิดข้อผิดพลาดก็ควรให้เกิดกับตัวเราเอง  
ดังนั้น  โครงการนี้เราต้องทําเองครับ  แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไป
ทิศทางใดนั้น ต้องไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่เป็นความเห็นที่แตกต่าง 
แล้วมาหาข้อสรุปร่วมกัน  ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพร้อม  
ยกมือที่จะให้งบประมาณผ่านไปไม่ว่าจะไปในทิศทางแบบไหน
สําหรับการจัดทําโครงการนี้  ผมก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาหาข้อสรุปกับทางคณะกรรมการการศึกษาฯ นะครับ 
เพราะเป็นแนวทางที่ดีทั้งสองฝ่ายครับ  ขอบคุณมากครับ 

   
ประธานในทีป่ระชุม           ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ

ความคิดเห็นในวาระที่ 6 อีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มี....ดิฉันขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้
ด้วยดี ขอเรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ  ขอปิดประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 
ผู้จัดทําร่างบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางบุญสิตา   คํามา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

ผู้ตรวจสอบ  
 
 
 

(นายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล) 
เลขานุการสภาฯ 

 
ผู้ตรวจสอบร่างรายงานการประชุม 
 
 



 - ๕๐ - 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจําปี  2554  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  15  มีนาคม 2554    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
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